

13 มกราคม 2558 หน้า 11, 1 (1)

# ส่งตัวแทนมากก็ได้ วิปสนช.

## ไม่บีบบุให้มาตอบ

แต่ส่งชิกมาเองมีน้ำหนักกว่า  
บุมคือมเสี่ยงโดนสอย-อาญา  
จับกุมพรจวกปปช.ชงเองก็มีเอง

กมธ.ซักถาม-วิป สนช.ไฟเขียว "บุ" ส่ง  
ตัวแทนมาตอบข้อสอบคดีจำนำข้าวก็ได้  
ไม่ซีเรียส-ไม่ผิดกติกา แต่ส่งชิกมาด้วย  
ตัวเองจะมีน้ำหนักกว่า ★ มีต่อหน้า 11

**ส่งตัวแทน** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
"กิตติศักดิ์" ปูดคำถามซัก "บุ" ทะลักเข้ามาไม่หยุด  
พุ่งเป้าทำเงิงไปเท่าไรกันแน่ ส่วน ป.ป.ช.เจอถาม  
รธน.50 ถูกฉีกไปแล้วจะอ้าง ก.ม.ฉบับใดมามโน  
เอาผิดจำเลย ล้วงลึก พท.ถึง "บุ" ไม่ไปสภายให้  
กมธ.ซัก คาดเสียงโหวตสอยมีไม่เยอะพอฟัน "ดู"  
จตุพร จาก ป.ป.ช.ตั้งข้อหาเลื่อนลอย-ชงเองกินเอง  
"ขุนค้อน" โควกว่ากว่าเพื่อนเสียงโดนสอย-ฟันอาญา  
หลังจาก สนช.บางคนออกมาจี น.ส.ยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีน ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา  
คดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่โครงการรับจำนำข้าวจนทำให้  
เกิดความเสียหายมาตอบข้อซักถามของ กมธ.ซักถาม  
ด้วยตัวเองในวันที่ 16 ม.ค.นั้น

**กมธ.กะซัก "บุ" จำนำข้าวเงิงเท่าไร**  
วันที่ 16 ม.ค. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิก  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะคณะกรรมการ  
ซักถามคดีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มี สนช.ส่งคำถามเข้า  
มาให้คณะกรรมการฯ แล้วประมาณ 20 กว่าคำถาม  
โดยจะหมดเขตส่งคำถามในวันที่ 18 ม.ค. โดยในวัน  
ดังกล่าว หลังจากหมดเวลาส่งคำถามแล้ว คณะ  
กรรมการซักถามจะประชุมกันเพื่อวางกรอบจัด  
หมวดหมู่คำถามให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจต่อไป  
ซึ่งคำถามส่วนใหญ่ที่ สนช.ส่งมา จะมุ่งถาม น.ส.ยิ่ง  
ลักษณ์มากกว่า อาทิ สอบถามว่าเหตุใดจึงไม่สามารถ  
ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวได้ และการขอความ  
ชัดเจนเรื่องตัวเลขที่แท้จริงในการขาดทุนโครงการ  
รับจำนำข้าว เพราะตัวเลขที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์  
ระบุกับตัวเลขของคณะอนุกรรมการปรัญชีโครงการ  
รับจำนำข้าวยังไม่ตรงกัน

**เค้น ป.ป.ช.เอา ก.ม.ไหนมาฟัน**  
นายกิตติศักดิ์กล่าวว่า ส่วนคำถามที่ต้องการ  
ถาม ป.ป.ช.คือ จะใช้กฎหมายฉบับใดมาเอาผิด  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ เนื่องจากขณะนี้มีรัฐธรรมนูญปี 50

ไม่มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งการมาตอบคำถามในวันที่  
16 ม.ค.นั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์สามารถให้ทีมทนายความ  
มาตอบคำถามแทนได้ ขึ้นอยู่กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะ  
มาตอบเองหรือไม่ หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์มาเองแล้ว  
ตอบได้ดีจะเป็นผลดีต่อตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ แต่หาก  
มาแล้วตอบไม่ได้ ก็จะเป็นผลเสียต่อตัวเองเช่นกัน  
ส่วนตัวอยากให้น.ส.ยิ่งลักษณ์มาตอบคำถามเอง  
จะได้ไม่เป็นที่ครหาได้ในภายหลังว่า สิ่งที่ตอบไป  
ไม่ตรงกับใจของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการ  
ซักถามยืนยันว่าจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง  
ไม่มีอคติทางการเมือง

**วิป สนช.ไม่บีบบุ ต้องมาตอบ**  
นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกวิป สนช. กล่าว  
ว่าตามข้อบังคับการประชุม สนช. ไม่ได้เขียนระบุ  
ไว้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะต้องมาตอบคำถามคณะกรรมการ  
ซักถามด้วยตัวเอง ดังนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์จะมา  
ตอบคำถามด้วยตัวเองหรือส่งตัวแทนมาตอบคำถาม



## 13 มกราคม 2558 หน้า 11, 1 (2)

ก็ได้แต่เมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์มาได้แจ้งข้อกล่าวหาด้วยตัวเองในการแถลงเปิดคดีไปแล้ว จึงควรมาตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการชั่งถ่วงด้วยตัวเองอีกครั้ง จะเหมาะสมกว่าจะทำให้คำตอบมีน้ำหนักมากกว่าให้บุคคลอื่นมาตอบข้อซักถามแทน ส่วนคำถามที่คณะกรรมการจะซักถามนั้น จะไม่มีการบอกให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบล่วงหน้า แต่เชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหา คงคาดการณ์ได้ว่า จะมีการถามอะไรบ้าง และคงต้องไปเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดี เพราะมีเวลาเตรียมตัวอยู่ 2-3 วัน ก่อนจะถึงวันที่ 16 ม.ค. ที่ต้องมาตอบข้อซักถาม

### ทนายจำเลยก็ยังไม่ถูก

นายทนายจำเลยที่ปรึกษาทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบคดีรับจำนำข้าว กล่าว ว่า ขณะนี้ทนายความยังไม่มีข้อสรุปว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปตอบข้อซักถามในคดีถอดถอนต่อคณะกรรมการชั่งถ่วงด้วยตัวเองในวันที่ 16 ม.ค. หรือไม่ ขอรอหรือให้ทนายความและอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่ 12 ม.ค. ก่อน ซึ่งทนายความจะสรุปประเด็นต่างๆ และแนวทางการตอบข้อซักถามในวันที่ 16 ม.ค. แจ้งให้อดีตนายกรัฐมนตรีทราบ สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ว่าจะเดินทางไปตอบข้อซักถามด้วยตัวเองหรือไม่

### ปชป.เขี่ยเงินชักโครกคืนไม่หลุด

นพ. วงศ์ เฉลิมจิวิกรม อดีตร. ส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนายพร้อมพงษ์ นพคุณธิ โฆษกพรรคเพื่อไทย ตั้งคำถามกับตนเกี่ยวกับการชี้แจงของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในคดีถอดถอนว่าเขาต้องการสื่อว่าความเสียหายในโครงการจำนำข้าวไม่มากแม้พยายามใช้สีข้างเข้าดู โดยอ้างการปิดบัญชี ณ วันที่ 8 พ.ค. 2556 มาหักล้างว่ายอดเสียหายต่ำกว่า 8.8 แสนล้านบาท แต่โฆษกวัยที่มีรายงานปิดบัญชี ณ วันที่ 22 พ.ค. 2557 ที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 8.19 แสนล้านบาท ที่ยังคงย้ำความเสียหายในโครงการนี้ เพราะตัวเลขยอดความเสียหายเป็นคณิตศาสตร์ ที่ตรงไปตรงมามีที่มา จะเอาวิธีการบิดเบือนแบบเดิมมาดูไม่ได้ ยิ่งยอดความเสียหายล่าสุดหนักกว่าเดิม น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงติดกับดักความเสียหายทางบัญชีไปแล้ว การแถลงหักล้างในสภาฯ จึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น ถ้าผิดก็ให้รู้จักยอมรับผิด สังคมไทยอาจให้อภัย แต่ถ้ายังคือสิ่งแบบนี้ มันใจว่าสังคมไทยไม่ยอมแน่

### พท. เชื่อเสียงโหวตสอยมีไม่เยอะ

นายสมคิด เชื้อคง อดีตร. ส.ส. อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มาชิก สปช. และอดีตร. ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์บางส่วนขอให้ สนช. ลงมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในโครงการรับจำนำข้าวว่า มันใจว่าการพยายามมากดดัน สนช. ให้ถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ คงไม่มีผลอะไร เพราะเชื่อว่า มี สนช. เพียงไม่กี่คนที่เท่านั้น ที่อยากจะถอดถอน ซึ่งการแถลงโต้แย้งข้อกล่าวหาโครงการจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมาชี้แจงได้อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ ขณะที่ข้อมูลของ ป.ป.ช. เป็นเพียงการคาดเดาจะต่อการทุจริตเท่านั้น

### เก็ง "ปู" ไม่ไปสภาก็ กมธ. ชัก

นายสมคิดกล่าวว่า ส่วนวันที่ 16 ม.ค. ที่จะมีการรวบรวมการซักถาม คาดว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์อาจจะไม่ไปตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการชั่งถ่วงด้วยตัวเอง เพราะได้พูดข้อเท็จจริงทั้งหมดไปหมดแล้วในตอนแถลงโต้แย้งข้อกล่าวหา ถือว่าครบตามกระบวนการแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องไปตอบคำถามอีก จะไปหรือไม่ไป ก็มีค่าเท่ากัน เนื่องจาก สนช. ไม่มีสิทธิถามนอกประเด็นจากที่ได้แถลงเปิดคดีไป ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ชี้แจงครบถ้วนไปหมดแล้ว

### "ตู" จาก ป.ป.ช. ชงเองกินเอง

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวว่า การถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มุ่งว่าเป้าหมายเพื่อต้องการขจัดออกจากสนามการเมือง ซึ่งข้อหาของ ป.ป.ช. เลื่อนลอย ชงเองกินเองทุกอย่างมาจากคดี เชื่อว่าคำชี้แจงอดีตนายกฯ คนไทยได้ฟังคงตัดสินใจได้ว่า ส่วนคำตัดสินของ สนช. ที่จะ มีขึ้นก็เป็นอีกเรื่อง อย่างไรก็ตาม จากการข่าวที่ทราบมาว่าขณะนี้ สนช. ยังไม่มีธงว่าจะชี้ขาดไปทางไหน แต่คำว่าเป็นกลางไม่มี เพราะถ้าเป็นตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไม่ควรมาถอดถอนตั้งแต่ต้น เพราะยังไม่มีการทุจริตเพียงแต่ประเทศไทยมีมากกว่านั้น ไม่ใช่มีแค่ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมีแล้วจะเอากันอย่างไร

### กต "ขุนค้อน-นิคม" สนช. ยังคาใจ

นายทวีศักดิ์ สุทธิกา หิน สนช. ในฐานะคณะกรรมการชั่งถ่วงคดีถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตร. ส.ส. ภูเก็ต และนายสมศักดิ์ เทียมติสุรนนท์ อดีตร. ส.ส. ภูเก็ต กล่าวถึงกรอบการซักถามว่า คดีถอดถอนนายนิคมและนายสมศักดิ์จะหมดเวลาส่งข้อซักถามในวันที่ 12 ม.ค. ขณะนี้มี สนช. ส่งข้อซักถามเข้ามาแล้ว 5-7 คำถาม โดยเป็นคำถามที่สอบถามผู้กรณีทั้งสองฝ่าย ได้แก่ สอบถาม

ป.ป.ช. ในประเด็นเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาที่อยู่บนรัฐธรรมนูญปี 50 แต่ขณะมีรัฐธรรมนูญปี 50 ไม่มีผลบังคับใช้แล้ว จะนำกฎหมายใดมาเอาผิด แม้ นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. จะแถลงเปิดคดีชี้แจงไปแล้วว่าเป็นการดำเนินการต่อเนื่องตาม พ.ร.บ. บึงกุ่ม และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่ สนช. บางส่วนอยากทราบความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้ง

### "ขุนค้อน" เสียงสูงโดนอาญาด้วย

นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ส่วนคำถามที่ สนช. จะซักถามนายนิคมคือ การสั่งปิดอภิปรายแก่ไขรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆ ในวาระ 2 ทั้งที่ยังเหลือสมาชิกจำนวนมากที่ขอแปรญัตติและสงวนความเห็นไว้ แม้นายนิคมอธิบายว่า เป็นการทำตามข้อบังคับการประชุม แต่ สนช. ยังคิดไม่ถึงตามในการสั่งปิดอภิปราย และการควบคุมการประชุมในขณะนั้น ขณะที่กรณีนายสมศักดิ์นั้น สนช. มีข้อสงสัยเรื่องการเปลี่ยนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีหลักการใหม่มาแทนที่ฉบับเดิมว่า นอกจากจะเป็นความผิดคดีถอดถอนตามรัฐธรรมนูญแล้ว จะมีความผิดทางคดีอาญาด้วยหรือไม่ เพราะถือเป็นการใช้ร่างรัฐธรรมนูญปลอม จึงอยากให้นายสมศักดิ์ และ ป.ป.ช. ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวอย่างไรก็ตาม หากนายสมศักดิ์ยังไม่มาชี้แจงต่อ สนช. ถือเป็นการสละโอกาสตัวเองในการชี้แจง ทำให้ สนช. พิจารณาจากสำนวนของ ป.ป.ช. เพียงอย่างเดียว

### สนช. ทหารปิดตั้งทางดอกเสียง

พล.อ. อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก ในฐานะสมาชิก สนช. ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวสมาชิก สนช. สายทหารจะไม่ลงมติถอดถอนทั้ง 2 คดีว่า "ไม่มี" คาดการณ์กันไปเอง สมาชิก สนช. ทั้ง 220 คน เป็นตัวของตัวเอง ต้องทำหน้าที่เป็นกลางให้มากที่สุด การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นข้อบังคับของ สนช. เป็นกระบวนการที่บรรจุในวาระ ทุกอย่างว่าไปตามกระบวนการ ไม่ต้องเป็นห่วง เมื่อถามว่าหลายฝ่ายกังวลว่าสถานการณ์กลับป่วนวายุอีกหากผลออกมาทางใดทางหนึ่ง พล.อ. อักษรา กล่าวว่า "ไม่ใช่เฉพาะสังคมห่วง คนใน สนช. ก็ห่วง ทุกคนทราบดี แต่คงไม่มีอะไร ตอนนี้ข่าวลือมันมาก ต้องหนักแน่น ต้องฟังข้อเท็จจริง และใช้วิจารณญาณ ยึดถือพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "สติรู้ตัว และปัญญา รู้คิด" บ้านเมืองมีทหารเรียนมามากมาย คงไม่มีใครอยากกลับไปสู่ความวุ่นวายอีก



## 13 มกราคม 2558 หน้า 11, 1 (3)

### สมช.ชี้คดีถอดถอนไม่กระทบมั่นคง

นายอนุสรณ์ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงผลของคดีถอดถอนนักการเมืองว่า ในแง่ความมั่นคงไม่มีผล บ้านเมืองมีกฎหมาย มีกฎกติกา ขอบให้ละเมิดไม่ได้ และยังใช้กฎอัยการศึกอยู่ ความสงบสำคัญสุด การแก้ไขปัญหาคือการแก้บ้านเมืองเป็นส่วนตัว เอาประเด็นที่ชอบ การเมืองโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมือง การแก้ไขปัญหาคือต้องไม่มองคนเห็นต่างเป็นศัตรู เพราะถ้าตั้งใจหยาบเป็นศัตรูแต่ต้น ก็ยากที่จะปรองดอง เมื่อถามว่า การนิรโทษกรรมจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งทำให้เกิดความปรองดองได้หรือไม่ นายสมช.กล่าวว่า เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่กระบวนการในประเทศไทยจะนิรโทษกรรมได้ต้องรับโทษก่อนอย่างที่ทำนายกษัตริย์มาตลอด ทุกฝ่ายกำลังดำเนินการอยู่ ที่จริงกฎหมายที่ว่าด้วยการนิรโทษกรรมมีทุกรัฐบาลอยู่แล้วแต่ต้องถามว่าแล้วกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ รับผิดชอบกันแค่ไหน ปลดปล่อยให้ละเลยมานานกับการที่บางคนใช้เพื่อประโยชน์ตัวเอง หลีกเลี่ยงหรือละเมิดกฎหมายเมื่อมีทุจริต

### กต.ใกล้ชิดรูปคดี “ปู” ทั่วรั้นกขม้น

นายบุญส่ง น้อยโสภณ กต.ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย กล่าวถึงความคืบหน้าสำนวนคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้สำนวนคำร้องคัดค้านทั้งหมดอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย สำนักงานกต. ซึ่งแต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องทำด้วยความรอบคอบ แต่ละสำนวนมีหลายคำร้องที่ร้องเข้ามาเราต้องเอามารวมเพื่อพิจารณาในคราวเดียว โดยเฉพาะสำนวนคำร้องคัดค้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ใช้ทรัพย์สินของรัฐลงพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานหรือทั่วรั้นกขม้น ระหว่างที่มี พ.ร.ฎ.ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ซึ่งพยานในสำนวนนี้มีจำนวนมากมีทุกจังหวัดที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ลงพื้นที่ ดังนั้น คณะอนุกรรมการสืบสวนฯ ต้องสอบพยานทุกคนเพื่อความรอบคอบ ขณะนี้สำนวนทุกสำนวนก็มีการสอบพยานเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเพียงคำวินิจฉัยเท่านั้น คาดว่าไม่เกิน ม.ค.น่าจะแล้วเสร็จ

### “ปนัดดา” ขอลคน มท. ให้อภิรักษ์ “สมชัย”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณี นายเรวัต เจริญบุตตีมหาโชค ประธานสหพันธ์ปัดดาอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) โพลัสข้อความ

ผ่านเฟซบุ๊กเรียกร้องนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กต. ลาออกและกล่าวขอโทษกรณีวิจารณ์กระทรวงมหาดไทยเป็นโจรจัดการเลือกตั้งว่า ไม่อยากให้อัยการฟ้องโทษใครกัน ไม่อย่างนั้นจะไปเข้าหาผู้ไม่ประสงค์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่คนพวกนี้รอคอยจังหวะอยู่ ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัย การพูดดังกล่าว คงไม่มีใครกล้านิยามว่าเราเป็นโจรขณะที่ กต.ทำหน้าที่มาหลายปีแล้ว อาจต้องปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต การเลือกตั้งได้ง่าย และตรวจสอบได้ทันทั้งที่ดั่งนั้น กระทรวงมหาดไทยไม่ควรนำพา ไปยุ่งการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใดๆ ที่บริบทปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

### ไม่เอา มท.-ศธ. จัดเลือกตั้งแทน กต.

สวนดุสิตโพล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็น “การให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการจัดการเลือกตั้ง” จากประชาชน 1,247 คน วันที่ 3-10 ม.ค.พบว่า ปัญหาการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้ประชาชนหนักใจ ร้อยละ 45.41 ระบุ การจัดการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นกลาง มีการซื้อสิทธิขายเสียง ร้อยละ 33.56 ระบุ ประชาชนเบื่อหน่าย ไม่สนใจ และร้อยละ 21.03 ระบุ มีความขัดแย้ง ประท้วงไม่ยอมรับ ส่วนความเห็นที่จะให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการจัดการเลือกตั้งแทน กต. ร้อยละ 62.25 ระบุ ไม่เห็นด้วย เพราะควรให้เป็นหน้าที่ กต. ขณะที่ร้อยละ 37.75 ระบุเห็นด้วย เพราะเป็นเรื่องดีหากร่วมมือกัน

สำหรับข้อดีของการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการจัดการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ตามด้วยเป็นการร่วมมือที่ดี และเป็นทางเลือกใหม่ ส่วนข้อเสียส่วนใหญ่มองว่าไม่เป็นอิสระตามด้วยเป็นการเพิ่มภาระงานและขาดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 ระบุ ควรให้ กต. เป็นเจ้าภาพจัดการเลือกตั้ง เพราะมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ รู้ปัญหา

### ชาวบ้านให้ฟ้องทุจริตต้องผ่าน อสส.

นิด้าโพล โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจ “ป.ป.ช. และคดีทุจริตคอร์รัปชัน” จากประชาชน 1,250 ตัวอย่าง วันที่ 5-9 ม.ค.ว่า ความคิดเห็นต่อการฟ้องร้องคดีทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านอัยการสูงสุด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.60 ระบุ ป.ป.ช. ต้องฟ้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้น เพราะควรทำตาม

ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ทำให้คดีหนักแน่น น่าเชื่อถือ และโปร่งใส ร้อยละ 34.72 ระบุ ป.ป.ช. ควรมีอำนาจฟ้องตรงได้โดยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุด เพราะลดขั้นตอน ป้องกันการแทรกแซง ร้อยละ 18.92 ระบุ ป.ป.ช. ต้องฟ้องผ่านอัยการสูงสุด เว้นเสียแต่กรณีระยะเวลาที่กำหนดก็ให้ ป.ป.ช. ฟ้องโดยตรงได้ เพราะเป็นการให้เกียรติทำตามขั้นตอนส่วนการกำหนดอายุความคดีทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 68.24 ระบุไม่ควรกำหนดเพราะสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้ตลอดเวลา ร้อยละ 25.76 ระบุ ควรกำหนด เพราะเป็นการกระตุ้นการทำงาน การจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย และไม่ทำให้เสียรูปคดี

### เชียร์ ชรบ.ทุกคนควรรีบบ้างทรัพย์สิน

สำหรับการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินของข้าราชการ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.20 ระบุ ข้าราชการทุกระดับควรรีบบ้างทรัพย์สิน เพื่อแสดงความโปร่งใส ร้อยละ 20.16 ระบุควรรีบบ้างเฉพาะข้าราชการระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ร้อยละ 17.76 ระบุควรรีบบ้างเฉพาะข้าราชการระดับตั้งแต่อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อถามถึงการโอนผลประโยชน์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไปเป็นหน่วยงานสังกัด ป.ป.ช. ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.84 ระบุเห็นด้วย เพราะลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ขณะที่ร้อยละ 34.00 ระบุไม่เห็นด้วย เพราะจำกัดขอบเขตของกฎหมายมากเกินไป

### โพลชี้ กศช. มา คร. รับส่วยน้อยลง

มาสเตอร์โพล โดยชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลสำรวจความนิยมหลัก 12 ประการ และการพบเห็นสถานการณ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย จากแกนนำชุมชน 622 ชุมชน วันที่ 8-10 ม.ค. พบว่า ก่อนที่จะมี กศช. เข้ามา สถานการณ์คอร์รัปชันที่พบเห็นมากที่สุด ร้อยละ 84.5 ระบุตำรวจจรรยาบรรณเพื่อให้พ้นข้อกล่าวหา ร้อยละ 75.0 ระบุตำรวจรับเงินเพื่อช่วยทำให้พ้นความผิดคดีความต่างๆ ร้อยละ 48.6 ระบุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตต่างๆ รับเงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการ แต่หลังจากที่มี กศช. เข้ามา พบว่าการพบเห็นตำรวจจรรยาบรรณเพื่อให้พ้นข้อกล่าวหาลดลง จากเดิมร้อยละ 27.7 ตำรวจรับเงินเพื่อช่วยทำให้พ้นความผิดลดลง ร้อยละ 27.6 ข้าราชการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในงานส่วนตัว ลดลงร้อยละ 14.0

### ปชป. แจมมีเชิงลึกเก้าอี้ ดร. 30 ล.

นายวัชร เพ็ญทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ



**13 มกราคม 2558 หน้า 11, 1 (4)**

พรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงกรณีทีคณะกรรมการ  
ตำรวจ (ก.ตร.) แต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับรอง  
ผู้บังคับการถึงสารวัตร เมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่า  
ได้รับข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการวิ่งเต้นซื้อขาย  
ตำแหน่งที่รุนแรงและเลวร้ายมากกว่าในผู้ที่นักการเมือง  
บริหารประเทศทำให้นายตำรวจที่เสียขวัญกำลังใจ  
ทราบว่ามิใช่ข่าวการวิ่งเต้นตั้งแต่ 8 สัปดาห์จนถึง  
30 ล้านบาทจึงขอให้มีการตรวจสอบเพราะ พล.อ.  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะ  
ปฏิรูปประเทศทุกด้านโดยเฉพะการทุจริตซื้อขาย  
ตำแหน่งจึงควรดำเนินการเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใส  
**เสียดงแห่ทำบุญ 100 วัน “อภิวินท์”**

ที่วัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มีการ  
จัดพิธีทำบุญ 100 วัน อุทิศส่วนกุศลให้ พล.อ.อภิวินท์  
วิธีชัย อธิบดีกรมประมง และแกนนำ นปช.  
ท่ามกลางบรรดาญาติพี่น้องญาติมิตรและสื่อ  
จำนวนมากพร้อมกันที่เดินตามขบวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
สภ.บางบัวทอง และทหารฝ่ายการข่าว คสช. ระดม  
กำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบมาเฝ้าสังเกตการณ์  
ห้ามไม่ให้มีการแสดงออกทางการเมือง หรือขอล  
ความร่วมมือผู้มาร่วมวิ่งอ้อมเดินผ่านประตูจวบ ไล่ห  
เพื่อตรวจหาอาวุธ ไรสวนเสื้อสีแดงหรือมีสัญลักษณ์  
ทางการเมืองห้ามเข้าจะเข้าร่วมต้องถูกบังคับให้  
ถอดเปลี่ยนทันที ขณะเดียวกันมีแกนนำคนสำคัญ  
ของพรรคเพื่อไทยและบุคคลสำคัญทางการเมือง  
อาทิ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา นายสมพงษ์ อมร-  
วิวัฒน์ พล.ต.ท.ชัชวาลย์ พล.ต.ศรชัย มนต์วิวัฒน์  
ส่วนแกนนำ นปช.มีนายจตุพร พรหมพันธุ์ นาย  
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นางธิดา ดาวเศรษฐี นพ.เหว  
โลจิราการ นายนิสิต สันตุไพร

**ใครใส่สีแดงต้องเปลี่ยนเป็นขาวถึงเข้าได้**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพิธีมีการนิมนต์พระ  
25 รูปมาสวดเพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายเพล จากนั้น  
มีการแจกหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  
ให้ผู้มาร่วม ทั้งนี้ มีตำรวจ ป.จ.นนทบุรี วางกำลังโดย  
รอบบริเวณวัดกว่า 250 นาย คอยดูแลความสงบ  
เรียบร้อย และตรวจเข้มผู้ที่เข้ามาร่วมงานทุกคน  
อย่างละเอียดถ้ามีผู้ใดที่มาร่วมงานแล้วใส่เสื้อแดงมา  
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้เปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวแทน

**พท.ปลื้มเจ้าของโนเบลฯชม 30 บาท**

นายพหล ปัทม อธิบดี รว.ลำปางประเท  
แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า แม้มีคนโจมตีว่า  
นโยบายประชานิยมไม่ยั่งยืน แต่ไม่ควรเหมารวม  
เพราะหลายคนนโยบายเป็นประโยชน์ โดยนายอมตย  
เชิน สาตราจารย์ ม.ส.ว.ว.ร. ผู้บริหารรัฐโนเบล

สาขาสันติภาพ ได้ตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์  
ชั้นนำของอังกฤษ “เดอะการ์เดียน” ในวันที่ 6 ม.ค.  
2558 ยกย่องนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคว่าเป็น  
นโยบายสาธารณสุขที่โลกควรเอาเป็นแม่แบบ ที่  
ให้หลักประกันสุขภาพกับประชาชน โดยยกไทย  
เป็นประเทศตัวอย่างที่นโยบายทางการเมืองสามารถ  
ผลักดันให้มีหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน จน  
ทำให้ไทยมีอัตราการตายลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด  
การให้หลักประกันสุขภาพที่ลดช่องว่างในสังคม  
และเป็นนโยบายที่สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม  
ด้านการแพทย์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

**“พิชัย” ชม “บักตู” เช็กชีพจร สก.**

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อธิบดี รว.พลังงาน  
คณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า  
ขอชื่นชม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  
ที่ได้ลดมาตรการภาวะเศรษฐกิจด้วยตนเองตามที่  
เรียกร้อง ด้วยการประชุมร่วมกับเอกชนในวันจันทร์ที่  
12 ม.ค. จะได้ทราบว่าจะเศรษฐกิจฟื้นจริงหรือไม่ เป็น  
ไปตามที่ ม.ว.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ บอก  
หรือเปล่าและจะได้นำไปพิจารณาหามาตรการแก้ไข  
ปัญหาเศรษฐกิจได้ถูกต้อง ทั้งนี้ขอให้นักช  
เข้าประชุมได้ให้ข้อมูลแก่ พล.อ.ประยุทธ์และคณะ  
อย่างตรงไปตรงมาในทุกเรื่อง ทั้งผลกระทบ  
การเมืองที่ไม่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ทำให้โดน  
ตัดสินโทษและและไม่มีการเจรจาการค้าต่างประเทศ  
หนีไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับสิทธิพิเศษ  
จนทำให้ยอดส่งเสริมการลงทุนของไทยเหลือแค่  
7 แสนล้านบาทในปีที่แล้ว จากยอดกว่า 1 ล้าน  
ล้านบาทในปี 2556 และผลกระทบจากกฎอัยการศึก  
ทำให้นักท่องเที่ยวที่มีฐานะไม่มาอีกทั้งการใช้จ่าย  
ในประเทศที่ลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ ตนขอ  
สนับสนุนแนวคิดของ รว.เกษตรฯ ที่จะช่วยเกษตรกร  
ให้มีรายได้ประทั้งชีวิตเพราะกำลังลำบากมากจาก  
ราคาพืชผลที่ตกต่ำ ทั้งนี้ขอฝาก พล.อ.ประยุทธ์  
เรื่องการปรับประเทศให้แข่งขันได้ หากไทยยัง  
ไม่ปรับตัวอาจเป็นประเทศที่ล้มเหลว ส่วนการจะ  
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนต้องได้  
ยอมรับจากประชาคมโลก

**มือยางบุกยื่น “บักตู” ใช้ ม.44**

นายสุนทร วัชรินทร์ ผู้ประสานงานแนวร่วม  
ผู้สื่อข่าวสวนยาง เปิดเผยว่า วันที่ 12 ม.ค. เวลา  
11.30 น. สมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  
จะเดินทางยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกฯ และหัวหน้า คสช. ที่บ้านมนังคศิลา เพื่อให้

หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ  
ชั่วคราวถอนรายชื่อไม่ยางพาราออกจากบัญชีท้าย  
พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2536 ฉบับแก้ไขโดยด่วน ก่อนที่  
ชาวสวนยางจะทนไม่ไหวและเคลื่อนไหวลุกฮือก่อ  
สงครามประชาชนจากความทุกข์ร้อนและอยู่ติตรวม  
เพราะในภาวะวิกฤติยางพาราตกต่ำ จนเกษตรกรชาว  
สวนยางถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายลูกต้องออกจากโรงเรียน  
เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม เนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าว  
เหมือนเข้าเดิมความทุกข์ชาวสวนยางเพิ่มขึ้นที่กำหนด  
ต้นยางอายุ 25 ปี ต้องโค่นปลูกใหม่ นั้นหมายถึง  
ต้องลงทุนใหม่ จะไม่มีรายได้เข้าครอบครัวอีก 7 ปี

**สธ.นัดสมาคมฯคุยร่าง ก.ม.ยาสูบ**

นางวารุภณี ณมาตรี ผู้อำนวยการบริหาร  
สมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยว่า จากกรณี  
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุม  
การบริโภคยาสูบใหม่ เข้าสู่การพิจารณาของคณะ  
รัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ แต่เรื่องด้วยยังระบุว่า  
พ.ร.บ.ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีที่ไม่  
เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ กรอบกฎระเบียบด้าน  
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่สมดุลและแนวทางการป้องกัน  
เยาวชนจากการสูบบุหรี่ที่ไม่ถูกวิธี และจากปัญหา  
ดังกล่าวทางร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านนี้จะสร้างควา  
ขัดแย้งระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์  
ด้วย หากกระทรวงสาธารณสุข จึงเชิญตัวแทน  
สมาคมการค้ายาสูบไทยสมาคมชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศ  
9 สมาคมสมาคมผู้ประกอบการค้ายาสูบไทย สมาคม  
ผู้ค้าปลีกไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ  
หรือวันที่ 22 ม.ค.เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข



13 มกราคม 2558 หน้า 12

## แนะเกษตรกรปรับตัวรับราคายาง

● **หอการค้าฯ** ครังแนะเกษตรกรชาวสวนยางปรับตัวรับมือราคายางเชื่อทิศทางในอนาคตยังระมัดระวังสวนทางผลผลิตที่ยังเพิ่มปริมาณในอีก 2-3 ปีข้างหน้า นายสลิล โดทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า แม้ทิศทางเศรษฐกิจของภาคใต้ในปี 2558 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ประชาชนก็ควรระมัดระวัง และหารายได้เสริม รวมทั้งปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ เพราะต้องยอมรับว่าพืชเศรษฐกิจหลักอย่างยางพารา ซึ่งเคยเป็นที่พึ่งพาหรือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาวใต้มายาวนานกว่า 100 ปีแล้วนั้น อนาคตอาจจะไม่ได้สดใสอย่างเมื่อกครั้งในอดีตที่เคยพุ่งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละกว่า 100 บาท เนื่องจากมีหลายๆ ปัจจัยที่จะทำให้ผลผลิตและความต้องการไม่สมดุลกัน อันจะส่งผลให้ราคายางพารายังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก หรือไม่อาจจะเกินไปกว่ากิโลกรัมละ 80 บาท อย่างที่เกษตรกรต้องการ

ดังนั้นเกษตรกรจึงควรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นเสริม

และทำการเกษตรแบบผสมผสาน หรือเลี้ยงสัตว์ เพราะมีรายได้ที่ดีกว่า โดยยางพารา 1 ไร่ จะให้ผลผลิตปีละ 300 กิโลกรัม หรือสร้างรายได้ให้ปีละ 3 หมื่นบาท ถ้าหากมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท แต่หากนำที่ดิน 1 ไร่ ไปทำการเกษตรแบบผสมผสานจะสร้างรายได้ถึงปีละ 2 แสนบาท ซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งปรับวิถีชีวิตที่เคยทำสวนยางพารากันทั้งครอบครัวไปสู่ภาคการผลิตตามโรงงานต่างๆ ซึ่งยังคงมีความต้องการแรงงานคนไทยอีกเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันสังคมไม่ค่อยให้ความสนใจในอาชีพนี้ ทั้งที่มีรายได้ที่แน่นอนและดีกว่าการทำสวนยางพารา

“ต่อไปภาคใต้จะพึ่งพายางพาราเพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้ว และอีกไม่นานก็จะยังมีปริมาณผลผลิตออกมาเพิ่มขึ้น สำหรับการเปิดกรีดยางใหญ่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหากเกษตรกรไม่ยอมปรับตัว ก็อาจจะทำให้วิถีชีวิตที่ย่ำแย่ไปมากกว่านี้” นายสลิล กล่าว



# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

13 มกราคม 2558 หน้า 1, 8, 14 (1)

## กมธ.ยกร่างปิดช่องว่างการเมือง

# ผูกมัดตรา7วรรค2

## ปกป้องสถาบันเบื้องสูง กกต.เคลียร์ใจมท.ชั้นมัน

“สมชัย” เคลียร์ใจ “สมาพันธ์ปลัดอำเภอฯ” ชั้นมัน ปมไว้อยให้ มท.จัดเลือกตั้งเปรียบเหมือนยื่นดาบให้โจร ชี้เป็นการสื่อสารไม่เข้าใจกัน “กมธ.ยกร่าง” ผุด “มาตรา 7 วรรคสอง” ปกป้องสถาบัน ให้ศาล รธน.ชี้หากเกิดช่องว่างการเมือง ยันมาตรา 7 ไม่ใช่ช่องทางขอนายกฯ พระราชทาน “สมชาย” ผากถึงคนร่าง รธน.ทำยังงี้ก็ได้ขอให้ทำมาแล้วสง่างาม ไม่ท้วง “ยิ่งลักษณ์” ชี้แจงปมถูกถอดถอน “ภูมิธรรม” เชื้อรอดถูกถอดถอนแน่นอน “สนช.สายทหาร-ตำรวจ” ปิดข่าวเตรียมงดออกเสียงถอดถอน ขณะที่ชาวสวนยางบุกยื่นหนังสือขู่ “บิ๊กตู” ชุมนุมทั่วประเทศ หากไม่ยกเลิก พ.ร.บ.สวนป่าพร้อมจี้แก้ราคายางที่ 80 บาท/กก. ลั่นหากยัง

■ **พุด** ต่อจากหน้า 1

นิ่งเฉยเจอสงครามประชาชนแน่  
ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 ม.ค.58 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคนกลางร่วมพูดคุยกับ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้ง และนายเรวัต ตรีศรี บุดดีมหาโชค ประธานสมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ป.อ.ท.) พร้อมสมาชิกสมาพันธ์เพื่อเคลียร์ใจกรณีที่นายสมชัยระบุว่าหากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ

ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดการเลือกตั้งเปรียบเทียบเป็นการยื่นดาบให้โจร จนส.ป.อ.ท.ไม่พอใจ โดยการหารือใช้เวลา 30 นาที จากนั้นเป็นการแถลงข่าวร่วมกัน

โดยนายสมชัยกล่าวว่า ตนได้ชี้แจงสมาพันธ์ว่าสิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยหรือข้าราชการประจำ แต่หมายถึงนักการเมืองที่อาจเข้ามาควบคุมข้าราชการประจำถ้าเป็นนักการเมืองที่ดีนั้นไม่ใช่โจร แต่ถ้าเป็นนักการเมืองทุจริต มุ่งหวังใช้ข้าราชการประจำเป็นเครื่องมือให้เกิดผลสำเร็จทางการเลือกตั้งตามที่เขาต้องการ สิ่งนี้ต่างหากคือความหมายที่สื่อสารออกไป และเป็นเรื่องใน

อนาคตข้างหน้า ตนจึงได้ขอภัยกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่า ข้อความดังกล่าวอาจจะพูดสั้นเกินไป หรือการนำเสนอของสื่ออาจจะใช้ข้อความที่สั้นและดูรุนแรง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งการพูดคุยในวันนี้ตนได้นำข้อมูลต่างๆ มาให้ดูด้วย ทางสมาพันธ์ก็มีความพอใจในคำชี้แจง และรับว่าจะนำไปสื่อสารกับบุคลากรทั้งหมดให้มีความเข้าใจตรงกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ภายหลังการแถลงข่าวร่วมกัน ม.ล.ปนัดดา, รศ.สมชัย, นายเรวัต และสมาชิกสมาพันธ์ ได้ถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมคล้องแขนจับมือกันด้วย

ที่รัฐสภา นายคำณูน สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงรายงานความคืบหน้าการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นวันแรกว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค. กมธ.วางกรอบพิจารณาบททั่วไป ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน และภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง เฉพาะหมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งสิ้น 89 มาตรา โดยตั้งเป้าไว้จะพิจารณาเฉลี่ยให้ได้วันละ 18 มาตรา ซึ่งในวันเดียวกันนี้จะเป็นการพิจารณาบททั่วไปจำนวน 7 มาตรา ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวด 1 พระมหากษัตริย์ 18 มาตรา รวมทั้งสิ้น 25 มาตรา ทั้งนี้สำหรับผลการพิจารณาชื่อร่างใช้คำว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” และตั้งแต่บททั่วไป มาตรา 1-6 ไม่มีมีการแก้ไขข้อใดค่าในมาตราดังกล่าว ยกเว้นมาตรา 7 ที่จากเดิมตามรัฐธรรมนูญ 2550 มีเพียงแค่วรรคหนึ่ง ที่ระบุว่า “เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้





# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

## 13 มกราคม 2558 หน้า 1, 8, 14 (2)

การกระทำการหรือวินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย กมธ.ยกร่างได้เพิ่มวรรคสอง ระบุว่า “ในกรณีที่มิมีปัญหาเกี่ยวกับการกระทำหรือการวินิจฉัยกรณีใดตามวรรคหนึ่งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนก็ได้ แต่สำหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด ให้กระทำได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีและเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด”

นายคำณูกล่าวว่า สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการเพิ่มวรรคสองในมาตรา 7 นั้น เนื่องจากตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 เมื่อเกิดสถานการณ์ทางการเมืองมักจะมีการนำมาตรา 7 มาแอบอ้างในหลายรูปแบบ และส่งผลกระทบต่อสถาบันเบื้องสูง กรณีที่นำมาตรา 7 มาแอบอ้างมักจะเป็นประเด็นปัญหาที่ไม่มีองค์กรใดมาตัดสินหาข้อยุติได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเปิดช่องทางให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมาทำหน้าที่ตัดสินและให้ข้อยุติเพื่อไม่ให้กระทบหรือนำสถาบันมาแอบอ้างอีก” โฆษก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าว

เมื่อถามว่า การที่ กมธ.ยกร่างเพิ่มวรรคสอง จะเป็นการปิดทางการเสนอนายกฯ ตามมาตรา 7 หรือไม่ นายคำณูกล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะยังมีประเด็นปัญหาที่นอกเหนือไปจากนายกฯ รัฐมนตรีมาตรา 7 เช่น ก่อนที่จะมีรัฐประหารก็เคยมีปัญหาว່ารัฐสภาจะเปิดประชุมได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นนายกฯ รัฐมนตรี มาตรา 7 น่าจะจบลงตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.49 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภัยราชพร จุฬารัตน อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองสูงสุดเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ว่า มาตรา 7 ไม่

เคยมีการปฏิบัติตามประเพณีการปกครองที่ผ่านมา

เมื่อถามว่า เคยมีกลุ่มคนประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้มาทำหน้าที่วินิจฉัยเกรงว่าจะเกิดปัญหาหรือไม่ นายคำณูกล่าวว่า ไม่มีปัญหาต้องเดินทางไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ การที่คนมีมุมมองต่างกัน มันก็ต้องมีองค์กรที่วินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งตามกฎหมายเดิมก็ได้ระบุแล้วว่าให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สุดและผูกพันทุกองค์กร

ที่หมู่บ้านเบฟเวอรี่ฮิล ถนนแจ้งวัฒนะ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย เปิดบ้านพักให้แกนนำและสมาชิกพรรคเข้าอวยพรปีใหม่ โดยมีแกนนำและผู้บริหารพรรคเดินทางมาอวยพรอย่างพร้อมหน้า

จากนั้น นายสมชายได้เชิญสมาชิก (อ่านต่อหน้า 14)

### ■ พุด ต่อจากหน้า 8

ร่วมพุดคุยที่อาคารสำนักงานของบุตรสาว โดยนายสมชายให้สัมภาษณ์ว่า ขอให้คนร่างรัฐธรรมนูญ ทำอย่างไรก็ได้ขอให้ทำมาแล้วรู้สึกว่าเป็นกติกาที่ส่งงานของประเทศไทย เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะรับได้

เมื่อถามว่า ห่วง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ต้องชี้แจงเรื่องถอดถอนต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า ไม่ห่วงอะไร เพราะเชื่อว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชี้แจงได้ ตนดูแลไม่มีอะไรที่เป็นความผิด ความจริงเป็นสิ่งที่ชี้แจงไม่ยาก ท่านเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์เชื่อว่าท่านชี้แจงได้

ด้าน นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไปชี้แจงคดีถอดถอนปมไม่ยับยั้งการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวว่า เท่าที่ได้ฟัง เห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ชี้แจงได้เป็นอย่างดีทำให้สังคมเข้าใจกระบวนการการทำงานในโครง

การดังกล่าว และชี้ให้เห็นว่าไม่ได้ขาดทุนแต่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร โดยหลักการก็เห็นว่า ไม่ควรมีปัญหาถึงขั้นถูกถอดถอนเพราะสังคมก็จับตาดูอยู่

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกระแสข่าวสมาชิก สนช.สายทหาร และตำรวจเตรียมจะงดออกเสียงในการลงมติพิจารณาถอดถอน นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา นายนิคมไวรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่า ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เป็นเพียงข่าวลือ สมาชิก สนช.มีอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ สนช. ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ โดยสมาชิก สนช.จะต้องรอฟังจากการซักถามผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาในวันที่ 15 และ 16 ม.ค.นี้ก่อน

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุนทร รัชชรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านศูนย์บริการประชาชน โดย มีนายสาธิต สุทธิเสริม นิตกรชำนาญการ ศูนย์บริการประชาชน เป็นตัวแทนรับเรื่อง ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สวนป่า พ.ศ.2535 ซึ่งจะมีผลทำให้การแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวใน สนช.ยุติลงทันที

โดยนายสุนทรกล่าวว่า พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไข ยังมีข้อผิดพลาดหลายด้าน โดยเฉพาะการบรรจุไม้ยางพารา ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.สวนป่า 2535 ฉบับแก้ไข โดยไม่ขอความเห็นจากเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งหากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว จะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจแสวงหาผลประโยชน์จากชาวสวนยางซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบที่



# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

13 มกราคม 2558 หน้า 1, 8, 14 (3)

ชัดเจน และเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของชาวสวนยาง จึงขอให้ยุติการแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวทันที

“หากมีการเสนอ พ.ร.บ.สวนป่าเข้าพิจารณาใน สนช. ไม่ว่าวันใดก็ตาม เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศจะไปรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ขณะที่ผมและแกนนำจะนำดอกไม้ไปมอบให้ สนช. เพื่อให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวออกจากการพิจารณา ยืนยันว่าเรามาจำนวนไม่มากและไม่ได้เป็นการชุมนุม แต่อยากให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจับตาไปยังแต่ละจังหวัด ไม่ให้มีมือที่สามเข้ามาสร้างสถานการณ์ ซึ่งปัญหาของชาวสวนยางพาราไม่ใช่เรื่องการเมือง”

นายสุนทรยังกล่าวถึงราคายางพาราว่า ขณะนี้ไม่มีชาวสวนยางคนใดพอใจราคายางพารา อีกทั้งโครงการชดเชยให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท นั้นก็ยังมีข้อบกพร่องหลายจุด โดยทางสมัชชาเกษตรกรจะพิจารณามาตรการกดดันต่อไป ภายหลังจากประชุมคณะกรรมการนโยบายยางพาราที่มี นายอำนาจ ปะติเสรมช.เกษตรฯ เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ยังคงยืนยันในข้อเสนอให้ราคายางอยู่ที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม ในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล นอกจากนี้ในวันที่ 13 ม.ค. จะมีตัวแทนชาวสวนยางเดินทางไปยังตลาดกลางยางพารา ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบว่าเหตุใดราคาน้ำยางพาราในตลาดกลางกับราคาที่เกษตรกรขายย่อยได้รับจึงไม่เท่ากัน และตรงตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้หรือไม่

“พล.อ.ประยุทธ์ ให้ผมรวบรวมพี่น้องชาวสวนยางเป็นปึกแผ่นแล้วจะมาคุยด้วย วันนี้ผมก็ได้รวบรวมมาแล้ว แต่ไม่เห็นท่านเลย ผมมายื่นหนังสือ ผมแจ้งล่วงหน้า ช่วยรักษาคำพูดหน่อย และขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการยกเลิก พ.ร.บ.สวนป่า หากยังนิ่งเฉยไม่ทำอะไร อย่าให้พวกเราต้องลุกขึ้นก่อสงครามประชาชน” นายสุนทร กล่าว



13 มกราคม 2558 หน้า 12

## สหกรณ์ชลบุรีเดินหน้าแก้ปัญหายาง เร่งก่อสร้างโรงงานยางแท่งSTR 20

**ชลบุรี :** นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ และโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมาตรการต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการทันที ได้แก่ โครงการสนับสนุนทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง 10,000 ล้านบาท มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2 สหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติเงินกู้ 300 ล้านบาท ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด จำนวน 120 ล้านบาท และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด จำนวน 180 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 สหกรณ์ ได้ เบิกเงินกู้ไปแล้วทั้งหมด

นายประทีป กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท

มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด ประสงค์ขอกู้เงินเพื่อขยายโรงงานยางแท่ง STR 20 จำนวน 31 ล้านบาท ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรีได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์แล้ว จำนวน 24 ล้านบาท โดยได้เบิกเงินกู้ไปแล้ว จำนวน 10 ล้านบาท คงเหลือ 14 ล้านบาท และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด แจ้งความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อก่อสร้างโรงงานยางแท่ง STR 20 จำนวน 250 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 300 ล้านบาท ปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานยางแท่งของสหกรณ์ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนแล้ว ขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างการขออนุญาตสร้างโรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

13 มกราคม 2558 หน้า 10



## เกาะติดเศรษฐกิจการเมือง

เจตน์ เจริญโท

# สังคมคุณภาพ

การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากปริมาณไปสู่คุณภาพ เช่น การสร้างถนนหนทางในประเทศ เริ่มต้นก็ทำอย่างง่าย ๆ คือสร้างถนนดินลูกรังกระจายไปให้ทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง ต่อมาจึงพัฒนาให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ และถนนคอนกรีตที่มีคุณภาพดีขึ้น ไม่มีฝุ่นจวนชาวบ้านหัวแดงอย่างแต่ก่อน

จนกระทั่งขณะนี้เมื่อยางพารามีราคาถูก ก็มีการคิดกันว่าน่าจะนำยางพารามาถดถวนแทนยางมะตอยหรือยางแอสฟัลต์เพื่อช่วยให้ชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคาสูงขึ้น และทำให้ถนนหนทางมีคุณภาพดีขึ้น รถยนต์แล่นได้อย่างราบเรียบนิ่มนวลยิ่งขึ้น

การทำนาปลูกข้าวของชาวนาไทยก็เช่นเดียวกัน ในอดีตชาวนาต้องเร่งทำการผลิตข้าวให้มีปริมาณมากที่สุดตามการขึ้นนำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดแมลงที่มีพิษร้าย อันเป็นผลผลิตของประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้มีข้าวส่งออกมากเพียงพอกับความต้องการของโลกตลาดโลกทำให้เราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมาตลอด

ในระบอบนั้นผู้บริโภคทั่วไปยังไม่ตระหนักในพิษของสารเคมีที่ตกค้างในพืชผลเกษตรมากนัก การต่อต้านสารพิษตกค้างจึงยังไม่รุนแรงและไม่กระทบการส่งออกข้าวของเราเหมือนในปัจจุบันที่มีสัญญาณชัดเจนว่าผู้บริโภคเริ่มหันไปให้ความสนใจกับข้าวที่ชาวนาในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และพม่า ผลิตด้วยวิธีการดั้งเดิมคือ ใช้ควายไถนา ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และทวนดำด้วยมือคน มากขึ้นทุกที เพราะข้าวของเขามีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคน้อยมาก

ดังนั้น ขณะนี้เราจึงต้องหันกลับมาพัฒนาคุณภาพข้าวของเราใหม่ด้วยการเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น เช่น มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี สารกำจัดแมลงก็เปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งการพัฒนานี้มีใช้สิ่งที่ไม่ได้โดยง่าย เพราะคุณภาพดิน น้ำ พันธุ์ข้าว และความต้านทานของแมลงศัตรูพืช ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการที่เราใช้สารเคมีมายาวนานนั่นเอง

การพัฒนาในแนวทางเดียวกันนี้ยังมีความจำเป็นสำหรับการผลิตพืชผลการเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ผัก ผลไม้ กุ้ง ปลา เบ็ด ไก่ สุกร วัว ฯลฯ ซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ และสารเร่งการเจริญเติบโตหรือยาปฏิชีวนะ อาจทำให้มีสารตกค้างอันตรายซึ่งเป็นเหตุให้ถูกต่อต้านจากลูกค้าในต่างประเทศ ทำให้เราต้องสูญเสียตลาดการค้าและเงินตราต่างประเทศไปอย่างน่าเสียดาย

เหตุผลของการพัฒนาคุณภาพสินค้าและอาหารดังกล่าวไม่ใช่เพื่อผลทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ประเด็นสำคัญยังอยู่ที่การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชาติของเราด้วย สังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีคุณภาพระดับนำในกลุ่มอาเซียนได้หรือไม่ก็อยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชาชนเราเอง

หากเยาวชนไทยต้องบริโภคอาหารเต็มไปด้วยสารพิษที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอและสมองไร้ประสิทธิภาพ ต่อให้ทีมฟุตบอลของเรามีโค้ชดี ๆ แบบ “ซิโก้” อีกสิบคนก็คงช่วยให้เป็นแชมป์ในกลุ่มอาเซียนไม่ได้ เรื่องไปบอลโลกก็คงไม่ต้องหวังกันแล้ว



13 - 15 มกราคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

## สวนยางบุกร่องบึกตุ๋

# ใช้ม.44ยกเลิก แก้พรบ.สวนป่า นายกฯถกเอกชน

สมัชชาเกษตรกรสวนยางเรียกร้อง “บึกตุ๋” ใช้อำนาจ ม.44 ยกเลิกแก้ไข พ.ร.บ.สวนป่าของสนช. พร้อมเล็งหาหรือรัฐบาลหาแนวทางแก้ไข 22 ม.ค.นี้ ขณะที่ “ปิติพงศ์” ชงแผนลด-ยกเลิกหนี้เกษตรกรไร้ฝีมือกรม.พิจารณา ยันเปล่า “ประชานิยม” ด้านนายกฯเรียกภาคเอกชนถกปัญหาศก.-ธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายสุนทร รัชชรงค์ ตัวแทนสมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางแห่ง ปท. **อ่านต่อหน้า 6**

### สวนยางบุกร่องบึกตุ๋

เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกล่าวถึงการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ยังมีข้อผิดพลาดและไม่ส่งเสริมแรงจูงใจในการปลูกป่าของสังคม ขณะเดียวกัน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้บรรจุไม่เพียงพอในบัญชีท้ายโดยผลการ และไม่เคยขอความเห็นจากเกษตรกรชาวสวนยาง ทางสมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางฯ เห็นว่า การที่ไม่แยงพารา อยู่นอกบัญชีต้นไม้ท้าย พ.ร.บ. แบบเดิม ที่ไม่ต้องขออนุญาตการตัดโค่น และเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราจากกรมป่าไม้ถูกตัดแล้ว หากไม่แยงพาราถูกบรรจุในบัญชีท้าย จะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จาก

เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเป็นการทุจริตและทำให้ความเดือดร้อนจากภาวะยางพาราตกต่ำ ทั้งนี้ สมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางฯ จึงมีมติให้หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 พิจารณายกเลิก พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 โดยจะขอให้กรมแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวในสนช. ยุติลงทันที

อย่างไรก็ตามหากการพิจารณาพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ยังดำเนินการต่อไป จะมีชาวสวนยางทั่วประเทศ มารวมตัวที่ศาลากลางทุกจังหวัด โดยตนและแกนนำจะเดินทางมาให้กำลังใจ สนช. โดยในขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางยังไม่พอใจในราคาขายและมาตรการแทรกแซงของรัฐบาลที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ราคารับซื้อในเตลสะพื้นที่ยังบิดเบือนกับราคากับในตลาดกลาง

นายสุนทร ยังกล่าวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พุดคุยและทำความเข้าใจกับเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้ได้รวบรวมเกษตรกรทั่วประเทศตามที่นายกระทูไว้ก่อนหน้านี้ ว่าหากรวบรวมได้จะมาพูดคุยด้วยตนเอง นอกจากนี้ วันที่ 22 ม.ค.จะมีการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิ้นค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ โดยมีนายอำนวย ประดิษฐ์ เป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติและวางแผนรองรับฤดูกรีดยางพาราครั้งถัดไป

นายปิติพงศ์ ฟังบุญ ณ. ยุทธ รม. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมแผนการลดหนี้สินเกษตรกร เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด ในกระทรวงสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่อยู่ในเงื่อนไขลดหนี้ โดยเป้าหมายให้กับเกษตรกร ที่มีหนี้ค้างชำระและไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประมาณ 4 พันล้านบาท ในโครงการและกองทุนต่างๆ

ในกำกับของกระทรวงฯ โดยอาจจะมีการยกหนี้บางส่วนให้และบางส่วนอาจตัดยอดหนี้ ซึ่งหนี้สินเกษตรกรมี 3 ส่วน คือ หนี้ที่ติดอยู่กับกองทุนต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ หนี้ที่ติดอยู่กับสถาบันการเงิน และหนี้ที่ติดอยู่กับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ จะแยกหนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่จะตัดเป็นหนี้สูญและกลุ่มที่จะมีการตัดยอดหนี้บางส่วน โดยกลุ่มที่กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอให้ตัดเป็นหนี้สูญ ประกอบด้วย เกษตรกรที่เป็นหนี้จากโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ หนี้ขาดอายุความหนี้ค้างชำระเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อดำเนินการบังคับคดีได้ ผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต ทายสาบสูญ ทายาทไม่พบ หรือละทิ้งเงินที่อยู่ เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินเสภาพ พุพพลภาพ วิกฤจรีต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อยหรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้และหนี้สินเกษตรกรผู้กู้ยืมเงินมาจากต้นเงินกู้ไม่เกิน 1-3 แสนบาท

“หากหนี้ที่เกษตรกรถืออยู่ไม่สามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ผมคิดว่าก็ต้องปรับเป็นหนี้สูญส่วนกองทุนต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ มีกฎเกณฑ์การตัดหนี้สูญที่ต่างกันไป ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการมีการวางแผนไว้แล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดูว่าลูกหนี้เกษตรกรของตัวเองเข้าเกณฑ์เหล่านี้หรือไม่แล้วจึงนำมาเสนออีกครั้ง”

นายปิติพงศ์ กล่าวอีกว่า นโยบายลด ยกเลิกหนี้ ไม่ใช่ประชานิยม แต่เมื่อเกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาทางดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คิดว่าหลายหนี้ที่เคยเป็นหนี้ก็มีควมรู้สึ้อย่างเดียวกัน หากไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ เช่น ชราภาพแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลที่จะหาว่าเป็นประชานิยม แต่ว่าเป็นเรื่องความจริงของเกษตรกรทั่วไป

ในส่วนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรไทย เช่น หนี้กับกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ เช่น กองทุนพัฒนาสหกรณ์, กองทุน ส.ป.ก., กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร มีมูลหนี้ประมาณ 9,000 ล้านบาท เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากถึงร้อยละ 42 หนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีมูลหนี้ 79,000 ล้านบาท เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 35 หนี้ที่มีอยู่กับสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร มีมูลหนี้ทั้งหมด 110,000 ล้านบาท เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 22 และหนี้เกษตรกรกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ พบว่ามีหนี้เสียร้อยละ 3 - 4

ที่บ้านพักรับรองเกาะโมล ถนนนครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประจิน





13 – 15 มกราคม 2558 หน้า 1, 6 (2)

จันทอง รมว.คมนาคม และพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ได้เชิญตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ประมาณ 25 ราย อาทิ ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจตลาดหุ้น สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เป็นต้นหารือร่วมกันซึ่งคาดว่าจะหารือในประเด็นด้านเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และราคาสินค้าเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงรับฟังผลกระทบกรณีกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ อียู ตัดสิทธิพิเศษด้านภาษี หรือจีเอสพี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน จะมีการเสนอให้รัฐบาลกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะลอชณะนี้ ด้วยการให้รัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะงบที่ค้างท่อ งบซ่อมบำรุง และงบก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ และรัฐบาลจะต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงให้ชะลอขึ้นภาษี vat จากเดิมร้อยละ 7 ที่เพิ่มเป็นร้อยละ 8-10 ขณะที่รัฐบาลจะขอให้ภาคธุรกิจปรับลดราคาสินค้า เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลก และในประเทศปรับตัวลดลง



# ไทยบริษั

# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

13 มกราคม 2558 หน้า 1, 11, 15 (1)

# ให้ 'ศาลรธน.' วินิจฉัย มาตรา 7

# ป้องกันอั้งเมืองสูง

## กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ อั้งเพื่อความชัดเจน! พณ.แจ้งข้อหาโกงข้าว

“บวรศักดิ์” คุ่มเกม กมธ.ยกร่าง รธน. ลง  
รายนามตราวันแรกไปไกล 29 มาตรา เพิ่ม  
วรรคสอง ม.7 ฝ่าทางตัน “ค่านูณ” ซึ่งป้องกัน  
ไม่ให้แอบอ้างเมืองสูงอีก ทุกปมปัญหาให้ศาล  
รธน.ชี้ขาดและต้องจบ ★ มีต่อหน้า 11

**ให้ 'ศาลรธน.'** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
สปช.ร่วมขงสัดโองเลือกตั้ง เล่นหนักบ้างบางพวก  
ชื่อเสียงทั้งตระกูล “วิญญู-สุพันธ์” นิตตโกศลไถ่  
ปฏิรูป “ปนัดดา” เป็นกาวใจเคลียร์ “สมชัย”-  
ส.ปอ.ท.ลงตัว “สมชาย-เจีแดง” เปิดบ้าน เตือน  
เขียนคดีกาอย่าให้ต่างชาติดูถูก “พรเพชร” ยืนยัน  
ไว้ไรสิ่งถอดถอน “ปู” ต้องมาแงเองถึงจะนำเชื่อ  
ส่งนมมิต้องขออนุญาต สนช.แห่ยื่นคำซักถามเพียบ  
สายตรง “บักป้อม” ี่ดงคอกเสียง ทิมทนาย  
แหงกัขอวิธิซักถามก่อน “พาณิชย์” ร้องกองปราบฯ  
เจียดโง่งข้าว มีอบขางขุ่นศาลากลางเข้าไม่เบรค  
พ.ร.บ.สวนป่า นายกษนิตภาคธุรกิจลดสถานะการณ  
โรดเมืงปฏิรูปเดินตามไปรแควม โดยนาย  
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการยกร  
ร่างรัฐธรรมนูญ เรียกประชุมเพื่อพิจารณาถาย  
มาตราเป็นนัดแรก เริ่มต้นภาคที่ 1 ในหมวดพระ  
มหากษัตริย์ ตั้งแต่มาตรา 1

**กมธ.ยกร่างฯ ได้ถูกขอลายมาตรา**  
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 ม.ค. ที่ห้องประชุม

ชั้น 8 อาคารรัฐสภา 8 มีการประชุมคณะกรรมการ  
ยกร่างรัฐธรรมนูญ มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณประธาน  
กมธ.ยกร่างฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อ  
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญลงรายมาตรานัดแรกและ  
เปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ครั้งแรก แต่  
นายบวรศักดิ์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนว่า ให้รับ  
ฟังได้แต่อย่าระบุชื่อนักลที่พูด และห้ามบันทึก  
เสียง รวมถึงห้ามสื่อบันทึกภาพท่ามกลางความสงสัย  
ของกลุ่มผู้สื่อข่าว

**เพิ่มวรรคสอง ม.7 ฝ่าทางตัน**  
จากนั้นที่ประชุมเริ่มพิจารณาโครงสร้างรัฐธรรมนูญ  
ภาคที่ 1 หมวดพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่มาตรา 1 ซึ่ง  
ที่ประชุมผ่านการพิจารณาอย่างราบรื่นโดยฉิวรัฐธรรมนูญ  
ปี 40 และปี 50 เป็นหลัก กระทั่งมาถึงมาตรา 7  
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญญัติอื่นที่ไม่มีบัญญัติให้  
บังคับใช้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตามประเพณี  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหาก  
ษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความ  
เห็นในหลายประเด็น โดยเฉพาะการเทียบเสียงช่วง

วิกฤติการเมืองที่ผ่านมาที่มีการขออนุญาตพระราชทาน  
ตามมาตรา 7 แต่ไม่สามารถทำได้ หลังจากใช้เวลา  
ถกเถียงกันกว่า 2 ชั่วโมง ที่ประชุมจึงเห็นชอบใน  
หลักการเพิ่มวรรคสอง กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติ  
ในรายละเอียดประเพณีปกครอง ให้ฝ่ายนิติบัญญัติ  
ศาลาการ ฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เป็นต้น สามารถร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา  
วินิจฉัยได้ในกรณีที่ไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

**ป้องกันไม่ให้แอบอ้างเมืองสูงอีก**  
ต่อมาเวลา 15.20 น. นายค่านูณ สิทธิสมาน  
โฆษกกมธ.ยกร่างฯ แถลงว่าระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค.  
กมธ.ยกร่างฯ จะพิจารณาถายกรอบยกร่างรัฐธรรมนูญ  
ในบททั่วไป ภาค 1 หมวดมหากษัตริย์และประชาชน  
และภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง  
เฉพาะหมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวม  
89 มาตรา โดยต้นปีจะพิจารณาให้ชี้แจงรายละเอียด  
18 มาตรา สำหรับสาเหตุที่ต้องเพิ่มวรรคสองไว้ใน  
มาตรา 7 เนื่องจากตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่  
รัฐธรรมนูญปี 40 เมื่อเกิดสถานการณ์ทางการเมือง



## 13 มกราคม 2558 หน้า 1, 11, 15 (2)

มักมีการนำมาตรา 7 มาแอบอ้างในหลายรูปแบบ ส่งผลกระทบต่อสถาบันเบื้องสูง และมักเป็นประเด็นปัญหาที่ไม่มีองค์กรใดมาตัดสินหาข้อยุติได้ จึงจำเป็นต้องเปิดช่องทางให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมาทำหน้าที่ตัดสินและให้ข้อยุติเพื่อไม่ให้กระทบหรือนำสถาบันมาแอบอ้างอีก

### ลั่นนายกฯ ม.7 จบไปตั้งแต่ปี 49

เมื่อถามว่าเป็นการปิดทางการเสนอนายกฯ ตามมาตรา 7 หรือไม่ นายคำณุดตอบว่า ไม่เกี่ยวข้องกับ โดยจริง เพราะยังมีประเด็นปัญหาที่นอกเหนือไปจากนายกฯ มาตรา 7 เช่น ก่อนที่จะมีรัฐประหารก็เคยมีปัญหาว่ารัฐสภาจะเปิดประชุมได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นนายกฯ มาตรา 7 น่าจะจบลงตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2549 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอภิรักษ์ โกษะรัตนกุล อดีตนายกรัฐมนตรี ประกาศปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

### ศาล รธน. วินิจฉัยแล้วต้องจบ

เมื่อถามว่าเคยมีกลุ่มคนประกาศไม่รับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญการให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จะเกิดปัญหาหรือไม่ นายคำณุดตอบว่า ไม่มีปัญหา ต้องเดินหน้าไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ การที่คนมีมุมมองต่างกันก็ตั้งองค์กรมาวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งตามกฎหมายเดิมก็ระบุแล้วทำให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สุด และผูกพันทุกองค์กร

### วันแรกไปไกลถึง 29 มาตรา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณาถ้อยคำมาตรา 7 ในวันแรกเปิดประชุมในเวลา 18.00 น. โดยสามารถพิจารณาไปได้ทั้งสิ้น 29 มาตรา แบ่งเป็นให้ความเห็นชอบในบททั่วไป หมวด 1 พระมหากษัตริย์ หมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง รวม 27 มาตรา และมีมาตราที่แขวนไว้

จำนวน 2 มาตรา ในส่วนของความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง ประเด็นการกำหนดให้รัฐต้องมีหน้าที่ปลูกฝังความเป็นพลเมืองให้ประชาชนและประเด็นการตอบแทนพลเมืองที่เข้าไปทำหน้าที่ในสภาพลเมือง สภาตรวจสอบภาคประชาชนสมัยชาลวธรรมแห่งชาติ สปช. ร่วมหนุนสกัด โกงเลือกตั้ง

วันเดียวกันที่รัฐสภา มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปรับฟังความคิดเห็นสมาชิก สปช. เรื่องระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างไร โดย สปช. ร่วมอภิปรายแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่าการจะทำให้การเลือกตั้งสุจริตได้ ต้องมุ่งแก้ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง การเพิ่มโทษทุจริตเลือกตั้งให้หนักกว่าเดิม โดย สปช. สายปกครองหมายคน อาทิ นายประชา เจริญดี สปช. กล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมือง การจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา ว่ามีความเป็นกลางจริงหรือไม่ และเห็นด้วยกับข้อเสนอให้หน่วยราชการ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งแทน เพราะที่ผ่านมาต้องอาศัยกระทรวงมหาดไทยอยู่

### เล่นหนักถ้าบางตระกูลซื้อเสียง

นายสมยุทธ ลิ้มไทย สปช. กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาชนไทยผู้ทุจริตเลือกตั้ง เพียงแค่ตัดสินคดี 3-5 ปี อาจน้อยเกินไป จึงควรเพิ่มโทษผู้ทุจริตเลือกตั้งให้ถูกตัดสินตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดความหวาดกลัว รวมถึงผู้ร่วมทุจริตทั้งห้วคณะ ข้าราชการ และผู้สมัครต้องร่วมกันคิดใช้กันเสียหายในการจัดเลือกตั้งใหม่ ขณะที่เมื่อใกล้ถึงช่วงเลือกตั้งความน่าข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เป็นห้วคณะ ออกจากพื้นที่มาอยู่ส่วนกลาง ไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือกันในส่วนกลาง. ให้มีอำนาจแค่แจกใบเหลืองใบแดงเพียงอย่างเดียว แต่อำนาจจัดการเลือกตั้งซึ่งเป็นงานรูทีน ให้เป็นของหน่วยงานราชการอื่นดำเนินการแทน ขณะที่นายวันชัย สอนศิริ สปช. กล่าวว่า ควร

ตัดสินการลงสมัครรับเลือกตั้งของพ่อ แม่ ลูก เมีย หรือญาติของผู้มีคดีทุจริตเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาทุจริตซ้ำซ้อน จึงต้องตั้งวงจรรูบาทว่า เหล่านี้ออกไป

### จ่อเชิญคู่ขัดแย้ง 4 ฝ่ายถกยุติศึก

ด้านนายบุญเลิศ ชาญยุทธเดช โฆษก กมธ. ปฏิรูปการเมือง สปช. แถลงว่าที่ประชุมได้เชิญฝ่ายต่างๆ มาหารือแลกเปลี่ยนความเห็น ซึ่งมีการเสนอว่าการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งต้องมุ่งไปที่ผู้มีส่วนบทบาทสำคัญอันเป็นผู้ขัดแย้ง คือ พรรคการเมือง 2 พรรคใหญ่ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงองค์กรมวลชนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวต่อสู้คือกลุ่มนปช. และ กปปส. โดยต้องเชิญผู้มาทั้ง 4 ส่วนนี้มาพบและหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกัน โดยมอบหมายให้นายเอนก เท่งธรรมวิทัศน์ เป็นผู้เชื่อมประสานทั้ง 4 ฝ่าย โดยเร็วที่สุด และหวังว่าการที่ตัวแทนเหล่านี้มาคุยกัน น่าจะเป็นการหันหน้าเข้าหากัน เป็นจุดเริ่มต้นนำความสมานฉันท์ปรองดองกลับคืนมา

### “วิษณุ-สุวัจน์” ถกใกล้ไลน์ สปช.

นายสุวัจน์ ผู้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมการประสานงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สนท.) ฝ่ายรัฐบาล หรือ วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำกัด (กสท) เห็นชอบเสนอร่างกฎหมายขึ้นเงินเดือนข้าราชการรวม 5 ฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าที่ประชุม สนช. ส่วนกรณีที่นายคมช. มอบหมายให้ตนและนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการปฏิรูปให้กับ สปช. นั้น วันที่ 15 ม.ค. จะมีการประชุมร่วมกับประธาน กมธ. สปช. ทุกคณะ เพื่อรับฟังความเห็นให้รอบด้าน

### “สมชัย”-ส.ปอ.ท. เคลียร์ลงตัว

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง และนายเรวัต ใญ่เครือญาติ อดีตนายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ปอ.ท.) และสมาชิกสมาพันธ์ฯ หลังไม่พอใจคำพูดของนายสมชัย ภายหลังการพูดคุย นายสมชัยกล่าวว่า ได้ชี้แจง ส.ปอ.ท. ว่าสิ่งที่กล่าวไปทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่าถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยหรือข้าราชการประจำที่หมกมุ่นถึงนักการเมือง ถ้าเป็นนักการเมืองที่ดื้อนั้นไม่ใช่ใจ แต่ถ้าเป็นนักการเมืองทุจริตมุ่งหวังใช้ข้าราชการประจำเป็นเครื่องมือให้เกิดผลสำเร็จทางการเมืองเลือกตั้ง นั่นคือความหมายที่สื่อสารออกไป จึงขออภัยข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ข้อความอาจจะพูดสั้นเกินไป



### มือประสาน

ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคนกลางนัดนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการ กกต. และนายเรวัต ใญ่เครือญาติ อดีตนายกรัฐมนตรี ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) มาปรับความเข้าใจกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมจับมือหรือมีอันจบปัญหา.





## 13 มกราคม 2558 หน้า 1, 11, 15 (3)

หรือการนำเสนอของสื่ออาจใช้ข้อความที่สั้นและดูรุนแรง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

### รับได้ทุกอย่างให้ใครจัด ลด.

นายสมชัยกล่าวว่า จากกรฟูดคุย ส.ป.ท. พอใจในคำชี้แจงและรับว่าจะนำไปสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ส่วนเรื่ององค์กรจัดการเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของ ส.นท.และฝ่ายว่ารัฐธรรมนูญ จะมอบหมายให้ใครรับหน้าที่ จะร่างอย่างไร กกต.รับหมด กกต.และมหาดไทยไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายจัด เพียงแต่ให้ฝ่ายที่คิดใคร่ครวญมาให้รอบคอบทุกด้าน คำนี้ถึงผลประโยชน์ประเทศชาติข้างหน้า ซึ่ง ส.ป.ท.เสนอให้มีกลไกกรรมการหมู่บ้านเข้ามาบริหารงานระดับหมู่บ้านจัดการเลือกตั้ง ตนจะนำเรื่องนี้ไปศึกษา หากเป็นประโยชน์ยินดีผลักดันให้เป็นองค์กรตามกฎหมาย นายเร็วอีกกล่าวว่า ขณะนี้เข้าใจกันแล้ว และจะนำไปชี้แจงให้ทราบทั่วกัน ขอให้กำลังใจ กกต. ดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ส่วนการทำงานของกรมมหาดไทยเรายึดมั่นกฎหมาย ยินดีและเต็มใจให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตยุติธรรม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจบการแถลงข่าวทั้งสองฝ่ายได้จับมือกันเพื่อให้สื่อมวลชนถ่ายภาพโดยมี ม.ล.ปนัดดาเป็นผู้ประสานมืออยู่ตรงกลาง

### “บักปอก” บอกขวัญ ขรก.ยังเต็มที

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รวบรวมมหาดไทย กล่าวว่า ในฐานะ รวบรวมมหาดไทย ยังไม่เห็นข้าราชการมหาดไทยคนใดออกมาแสดงความไม่พอใจ คิดว่าข้าราชการส่วนใหญ่เป็นคนดีทั้งนั้น หากมีใครไม่ตีหรือระงับผิดให้ว่ากันไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อมั่นในทฤษฎีว่ามีคนดีอยู่ ส่วนใครจะมอบหมายให้ทำอะไรก็เป็นอีกเรื่อง ซึ่งความตั้งใจและขวัญกำลังใจในการทำงานยังเหมือนเดิม

### แต่ที่อุดรฯยังไม่พอใจกดดันต่อ

ที่ห้องประชุมสำนักงาน กกต.อุดรธานี นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ โนนสะอาด จ.อุดรธานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (อุดรธานี) พร้อมสมาชิกปลัดอำเภอเข้ายื่นหนังสือต่อนายพิชิตชัย ภูหาทอง กกต.อุดรธานี ผ่านไปยังนายสุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ขอให้นายสมชัย สวิษฐธิการ ลาออกจากตำแหน่ง โดยนายเฉลิมศักดิ์กล่าวว่า แม้ นายสมชัยจะออกมาขอภัยในสื่อแล้ว แต่ทางสมาพันธ์ฯ เห็นว่านายสมชัยไม่ได้กล่าวขอโทษจากใจจริง เป็นเพียงขอภัยให้ผ่านไปเท่านั้น จึงขอเรียกร้องให้นายสมชัยลาออกจากตำแหน่ง หรือให้ขอโทษคนมหาดไทยที่พูดโดยไม่คิด

### “สมชาย-เจี๊แดง” เปิดบ้านปีใหม่

วันเดียวกันที่หมู่บ้านเบฟเวอรี่วิลด์ แจ้งวัฒนะ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ แทนเจ้าพรรคเพื่อไทย เปิดบ้านให้แกนนำและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าช่วยปรับใหม่ อาทิ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรค นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี น.อ.อนุดิษฐ์ นาคกรพรรพ อดีตรองรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค นายพิชิต ชื่นบาน ที่มกกฎหมายพรรค นายพร้อมพงษ์ นพคุณธิ รักษาการโฆษกพรรค โดยนางเยาวภา กล่าวกับผู้ที่มาเยือนว่าอยากให้รัฐบาลบริหารงานให้ประชาชนมีความสุข พวกเราอยู่ตรงไหนก็ได้ ขอเพียงแต่ให้ประชาชนมีความสุขพรรคเพื่อไทยก็มีความสุขแล้ว ตนพยายามทำตัวไม่ให้แก่เพื่อจะได้เห็นความสำเร็จของน้องๆ ที่จะช่วยกันทำให้ประชาชนมีความสุข

### อย่าเขียน รธน.ให้ต่างชาติดูถูก

นายสมชายให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงที่อยู่ระหว่างการร่างก่อนพยายามไม่กระทบกับการเมืองและกฎเกณฑ์ต่างๆ ตนเป็นคนอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาอะไรที่บ้านเมืองกลับคืนสภาวะที่สามารถพูดคุยได้ แต่ไม่ได้ทิ้งบ้านเมืองและประชาชน เราเป็นคนไทย ยามสุขก็สุขด้วยกัน ยามทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน ตอนนี้เป็นหน้าที่ผู้ที่เข้ามารับผิดชอบบ้านเมืองจะหาหนทางไปเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ นายสมชายตอบว่า ทำอย่างไรก็ได้แต่ขอให้เป็นการคิดที่สง่างามของประเทศ ทุกฝ่ายรับได้ อย่างที่ คสช.เข้ามาดูแลบ้านเมืองเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่บ้านเมืองไปข้างหน้าเราก็รับได้และเข้าใจ ขอให้ทุกคนเห็นแก่บ้านเมืองต่างชาติจะได้ไม่ดูถูกเรา ไม่ได้อยากให้รัฐธรรมนูญเพื่อจะได้เลือกตั้ง ขอให้เห็นแก่บ้านเมืองดีกว่า การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายคน โดยเฉพาะนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกกว้างๆ เชื่อว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญออกมาเป็นสากลได้รับการยอมรับจากคนไทยและชาวต่างชาติ เมื่อถามว่า หวัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ต้องขึ้นแจ้งกรณีถอดถอนต่อ ส.นท.หรือไม่ นายสมชายตอบว่า ไม่หวังอะไร เชื่อว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ชี้แจงได้ คู่แล้วไม่มีอะไรที่เป็นความผิด

### สวดชัยบนแนวคิดแบนตลอดชีวิต

นายภูมิธรรม เวชยชัย กล่าวถึงแนวคิดการ

ร่างรัฐธรรมนูญของ กมธ.ยกกว้างๆ เกี่ยวกับบทลงโทษตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตว่า จะทำได้อย่างไร เพราะสิทธิทางการเมืองเป็นของพลเมืองจะตัดสิทธิตลอดชีวิตไม่ได้ การให้เหตุผลเพื่อสกัดคนไม่ได้ออกจากการเมือง ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่าจะไรดีไม่ตีอย่างไร ที่สำคัญต้องทำให้สังคมโลกยอมรับด้วย เมื่อถามว่าจะเป็นการสกัดกันสมาชิกบ้านเลขที่ 111 และ 109 ออกจากการเมืองหรือไม่ นายภูมิธรรมตอบว่า จุดนี้ไม่กังวล แต่ปัญหาคือจะทำให้นานาชาติยอมรับได้หรือไม่ เพราะตอนที่ตัดสิทธิสมาชิกบ้านเลขที่ 111 ก็ไม่มีกฎหมายรองรับ และความผิดของ พล.อ.ธรรมรักษ์ อีกรางกูณ อยู่ชยา ซึ่งเป็นต้นเรื่อง ที่กล่าวหาพวกกรวว่าจ้างพรรคเล็กลงแข่งขัน ศาลก็ยกฟ้อง จึงเหมือนกับรับโทษฟรีไปแล้ว ส่วนคดีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ จากโครงการรับจำนำข้าว เท่าที่ฟังเห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ชี้แจงได้ดี ทำให้สังคมเข้าใจ โดยหลักการเห็นว่าไม่ควรถึงขั้นถอดถอน

### ปชช.ถอดถอนต้องทำประชามติ

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล แทนเจ้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ข้อเสนอให้ประชาชนมีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ นั้น ถ้าเป็นจริงต้องทำกันทั้งประเทศ เหมือนการทำประชามติ อย่าใช้เพียงประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะจะไม่เป็นธรรมและอาจมีการปกป้องกันเองแต่ก่อนอื่นควรไปถามประชาชนว่าเขาเห็นด้วยกับการมี ส.ปชช.-สนช.ชุดนี้หรือไม่ อยากฝากถึง กมธ.ยกกว้างๆ ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญต้องมีใจเป็นกลาง ไม่มีประโยชน์แฝง และไม่หวังให้ฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่าย มิฉะนั้นบ้านเมืองจะไม่สงบ ในที่สุดทหารก็ต้องออกมาปฏิวัติอีก เสียทั้งเสียตัวก็เขียนกันอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้น

### “พรเพชร” ยันไว้ใบสั่งถอดถอน

ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน ส.นช. กล่าวถึงการออกมาแสดงความคิดเห็นในคดีถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตรองประธานรัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตรองวุฒิสภา และคดีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ของสมาชิก ส.นท.ว่า รู้สึกไม่สบายใจที่สมาชิก ส.นท.หลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ที่บางครั้งเป็นการแสดงความรู้สึกความเห็นส่วนตัว เมื่อเข้าสู่กระบวนการถอดถอน ส.นท.จะแสดงความคิดเห็นหรือเข้าข้างบุคคลใดไม่ได้ ขอยืนยันว่า ส.นท.ไม่ได้รับคำสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือผู้มีอำนาจมายุ่งเกี่ยวกับดุลยพินิจ ส.นท. ความสัมพันธ์ระหว่าง ส.นช.และ คสช. เป็นไปตามวิธมีปการ

**13 มกราคม 2558 หน้า 1, 11, 15 (4)**

ทำงานให้บรรลุป่าหมาย ไม่ใช่การมาขอรับคำสั่งใดๆ ไม่อยากให้เกิดแรงกดดันว่าการลงมติจะออกมาเป็นแบบใด

**“ปู” ต้องมาเจอเองถึงจะน่าเชื่อถือ**

นายพรเพชรกล่าวอีกว่า ส่วนขั้นตอนการซักถามคู่กรณี ทั้ง ป.ป.ช. น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายสมศักดิ์ และนายนิคม ที่ต้องมาตอบคำถามต่อกรรมาธิการซักถาม เคยแจ้งหลักการกับคู่กรณีไว้แล้วว่าถ้าใครมาแถลงเปิดคดีแล้ว ก็ควรมาตอบคำถามด้วยตัวเอง หากมาแถลงเปิดคดีแต่ไม่ยอมมาตอบคำถาม ตามหลักการถือว่าไม่ถูกต้อง แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่มาตอบคำถามก็เป็นเรื่องของเขา แต่คิดเองว่าจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในสิ่งที่พูดว่าบริสุทธิ์หรือมีความผิดอย่างไร ยังขัดต่อความรู้สึก และหลักการกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือ ถ้าเอามือป็นรับข้างมาตอบแทนจะมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไร จะมาทำไหม ใครจะอยากฟัง จะไปรู้เรื่องอะไร และจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ส่วนกำหนดวันลงมติวันที่ 28 ม.ค. เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้น ต้องรอดูว่าจะมีอุปสรรคอะไรหรือไม่

**ส่งไม้คนนอกต้องขออนุญาต**

ผู้สื่อข่าวถามว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์อาจให้อดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวมาตอบแทน นายพรเพชรตอบว่า เอามาได้ หากเรื่องใดที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่แน่ใจอาจให้ผู้เกี่ยวข้องตอบแทนได้ แต่ต้องขออนุญาตตนก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่ ส่วนตัวเห็นว่าแนวคำถามในคดีถอดถอนนางป.ป.ช. ว่าการกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่ยับยั้งความเสียหายและเกิดการทุจริตนั้นมีการไม่ยับยั้งอย่างไร และมีหลักฐานใดที่ชี้ชัดว่าไม่มีการยับยั้ง ส่วนคำถามที่จะถาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ อาจถามว่าการระบุว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วตัวเลขขาดทุนมาได้อย่างไร ซึ่งการตั้งคำถามจะถามนอกเหนือประเด็นที่กล่าวหาไม่ได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สนช. จะเชื่อถือหรือไม่

**สายตรง “บิ๊กป้อม” ปัดงัดออกเสียง**

ที่หน้าเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ สนช. กล่าวถึงกระแสข่าว สนช.สายทหารและตำรวจ จะโหวตงัดออกเสียงในการลงมติพิจารณาถอดถอนนายสมศักดิ์ นายนิคม และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่ายืนยันว่าไม่เป็นความจริง เป็นเพียงข่าวลือ สมาชิก สนช.มีอิสระในการตัดสินใจ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ สนช. ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ โดยสมาชิก สนช.ต้องรอฟังการซักถามผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหาในวันที่ 15-16 ม.ค. นี้ก่อน

**สนช.แห่ยื่นญัตติซักถามเพียบ**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติที่ประชุม สนช. กำหนดให้สมาชิก สนช. ที่ต้องการซักถามคดีถอดถอนนายสมศักดิ์และนายนิคมยื่นญัตติซักถามมายังกรรมาธิการในเวลา 12.00 น. วันที่ 12 ม.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ปรากฏว่ามี สนช. ยื่นญัตติซักถามในคดีถอดถอนนายนิคม 33 คำถาม แบ่งเป็นถาม ป.ป.ช. 3 คน 17 คำถาม ถามนายนิคม 3 คน 16 คำถาม ขณะที่คดีถอดถอนนายสมศักดิ์ ยื่นญัตติซักถาม 28 คำถาม แบ่งเป็นถาม ป.ป.ช. 6 คน 19 คำถาม และถามนายสมศักดิ์ 3 คน 9 คำถาม ส่วนคดีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่กำหนดให้ยื่นญัตติซักถามได้ถึงวันที่ 18 ม.ค. เวลา 12.00 น. มีสมาชิกยื่นซักถามมาแล้ว 3 คน

**“เจตน์” บี้แจงขั้นตอนคุมประชุม**

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ วิป สนช. กล่าวว่า ส่วนตัวได้ยื่นข้อซักถามเพื่อถามนายนิคม นายสมศักดิ์และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ คนละ 2 คำถาม โดยซักถามนายนิคมและนายสมศักดิ์เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการประชุมที่มีการสั่งปิดการอภิปราย ในระหว่างการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เนื่องจากเห็นว่านายนิคม ได้แย้งข้อกล่าวหาไม่ชัดเจนในช่วงแถลงเปิดคดี ส่วน น.ส.ยิ่งลักษณ์จะสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการรับจำนำข้าวที่เปิดช่องให้มีการทุจริต

**“ทนายปู” ข้องใจวิธีตั้งข้อซักถาม**

นายบรรณวิทย์ หัวหน้าทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้รับผลิตขอโครงการรับจำนำข้าว กล่าวว่า ที่ประชุมที่ทนายความยังไม่ได้ขอยุติว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์จะเดินหางไปตอบข้อซักถามต่อกรรมาธิการ วันที่ 16 ม.ค. หรือไม่เพราะเห็นว่าที่ประชุม สนช. ยังมีข้อถกเถียงเรื่องข้อบังคับการประชุมข้อ 154 เรื่องวิธีการและขั้นตอนในการซักถาม ที่กรรมาธิการและวิป สนช. ยังตอบไม่ตรงกันหลายเรื่อง เช่น วิธีการซักถามจะถามคู่กรณีแบบกลับไปกลับมามากและคำถาม หรือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอบคำถามจนครบทั้งหมด แล้วค่อยถามอีกฝ่าย รวมถึงวิธีการซักถาม หากถามไปแล้ว ผู้ตอบตอบคำถามได้ไม่ชัดเจน ฝ่ายกรรมาธิการซักถามมีสิทธิถามย้อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนได้หรือไม่ ประเด็นเหล่านี้ยังให้ข่าวสับสนกันอยู่ ดังนั้นวันที่ 13 ม.ค. จะส่งตัวแทนทีมทนายความไปยื่นหนังสือต่อประธาน สนช. เพื่อขอความชัดเจน โดยให้ชี้แจงภายในวันที่ 14 ม.ค. ยืนยันไม่ใช่ข้อยกเว้นเพื่อประวิงคดี

**เมิน “พรเพชร” ไล่บี้ให้เจอเอง**

เมื่อถามว่านายพรเพชรระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์

ความตอบข้อซักถามด้วยตัวเองเพื่อความน่าเชื่อถือ นายบรรณวิทย์ตอบว่า ข้อมูลจะนำเชื่อถือหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตนายกรจะมาตอบคำถามเองหรือไม่ แต่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่จะนำมาตอบมากกว่า ที่ผ่านมาน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ตอบได้ข้อกล่าวหาโครงการจำนำข้าวได้ครบถ้วนชัดเจนทุกประเด็นแล้ว สิ่งที่ชี้แจงไปก็ล้วนอยู่ในสำนวน ป.ป.ช.ทั้งสิ้น

**“สุวพันธุ์” เชื่อไม่กระทบรัฐบาล**

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า การพิจารณาคดีถอดถอนของ สนช. ทั้ง 2 คดี คิดว่าทุกเรื่องมีทางออกของมันเอง แค่ออกทุกอย่างยึดตามกฎหมาย และไม่คิดว่าจะทำให้การทำงานของรัฐบาลสะดุด และประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้ทั้งหมด

**“ไต้ง” หนุนรัฐสานต่อจำนำข้าว**

นายภิกขิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรมว.คลัง กล่าวถึงการสร้างความมั่นใจต่อทิศทางเศรษฐกิจว่า รัฐบาลควรบริหารสภาวะเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม ที่ทำงานร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเชื่อว่าจะทำให้การทำงานของรัฐบาลสะดวก และประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้ทั้งหมด

“ไต้ง” หนุนรัฐสานต่อจำนำข้าว

นายภิกขิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรมว.คลัง กล่าวถึงการสร้างความมั่นใจต่อทิศทางเศรษฐกิจว่า รัฐบาลควรบริหารสภาวะเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม ที่ทำงานร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเชื่อว่าจะทำให้การทำงานของรัฐบาลสะดวก และประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้ทั้งหมด

**“พาณิชย์” ร้อง ป.เชือดโก่งข้าว**

ที่ บก.ป. เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 12 ม.ค. น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าแจ้งความตักเตือนคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ฐานลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และฉ้อ โกงต่อ พ.ต.อ.ณยศ เสวตเลข รองผบ.ป.พร้อมมอบหลักฐานต่างๆ ให้ โดยกล่าวว่า หลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2557 ให้แจ้งองค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ตักเตือนคดีกับคู่สัญญาในโครงการที่นำข้าวคุณภาพไม่ได้มาตรฐานที่กระทรวงกำหนดเข้าร่วมโครงการ มี 3 กลุ่มคือ กลุ่มผลิตข้าว 5 ราย ใน 5 จังหวัด 10 โกดังกลาง 2 กลุ่มข้าวเสีย 18 ราย ใน 22 จังหวัด 94 โกดังกลาง 3 กลุ่มข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน 59 ราย ใน 51 จังหวัด 652 โกดังกลาง รวมปริมาณข้าว 3.6 ล้านตัน มูลค่าเสียหาย 6.5 หมื่นล้านบาท จึงขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย



## 13 มกราคม 2558 หน้า 1, 11, 15 (5)

ทั้งเอกชนและข้าราชการ ส่วนข้าราชการหากมีความผิดต้องส่งเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ดำเนินการด้วย

### กท.ร่วม อสส.-ป.ป.ช.จ่อสรุปคดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานร่วมจากฝ่ายอัยการสูงสุด (อสส.) และ ป.ป.ช. ได้เชิญนายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ในประเด็นเกี่ยวกับการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี และอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานเอกสารหลักฐาน โดยคณะทำงานร่วมทั้งสองฝ่ายจะนำพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติม ร่วมประชุมก่อนเสนอความเห็นให้ต้นสังกัดแต่ละฝ่ายเพื่อมีความเห็นต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน จะสามารถสรุปผลการสอบได้

### ม็อบยางขู่บุกศาลากลางทุก จว.

เมื่อเวลา 12.20 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน ผัง ก.พ.ร. นายสุนทร รัชชรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วม กูชีพสวนยาง พร้อมตัวแทนสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ขอให้ใช้อำนาจหัวหน้า คสช. ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา 44 พิจารณายกเลิก พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 โดยมีนายสาธิต สุทธิเสริม นิดกรชำนาญการ เป็นตัวแทนรับเรื่อง โดยนายสุนทรกล่าวว่า กรมป่าไม้บรรจุไม้ยางพาราไว้ในบัญชีห้าข พ.ร.บ.สวนป่าฉบับแก้ไข แต่กลับไม่ขอความเห็นจากเกษตรกรชาวสวนยาง หากมีการประกาศใช้จะทำให้สวนยาง 21 ล้านไร่ กลายเป็นผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ป่าไม้สามารถเรียกตรวจสอบไม้ยางพาราเมื่อตอนตัดโค่นได้ทันที จึงกังวลว่าเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ผิดกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น หากมีการพิจารณาของ สนช. ในวาระ 2 ชาวสวนยางทั่วประเทศจะมาร่วมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ขณะที่ตนและตัวแทนสมาชิกจะนำดอกไม้ไปมอบให้แก่ สนช. ที่ติดกกกฎหมายนี้

### กท.แจ้งเก็บหน้าแก้ค้ำมนุษย์

ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมาย คณะกรรมการนโยบายเพื่อแก้ไขการค้ำมนุษย์และประมงผิดกฎหมาย แลกความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ว่า ได้ปรับปรุงกฎหมาย 8 เรื่อง คือ 1. กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานประมง 2. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 3. สนช. ผ่านความเห็นชอบ พ.ร.บ. ประมงการบังคับใช้ในปี 57

ดำเนินคดีไปแล้ว 180 คดี ตัดสินลงโทษ 104 คน ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 1.6 ล้านคน จะพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค. หรือจะส่งรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ (TIP Report) ในเดือน ม.ค. นี้ เชื่อว่าจะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

### ปรับปรุงทำเนียบยังกรรการค้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติงบประมาณ 252 ล้านบาท ปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลและบ้านพิษณุโลก โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้า คสช. ฝ่ายกิจการพิเศษ เสนอที่เริ่มปรับปรุงตั้งแต่เดือน ก.ค. 2557 และเกิดข้อครหาจัดซื้อไม้โคร โฟนแพง แม้เริ่มทยอยส่งมอบงานตั้งแต่เดือน ก.ย. 57 ขณะที่สืบบัญชีการ 2 ที่ทำงานทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งมอบงานเมื่อเดือน พ.ย. แต่ปัจจุบันทีมโฆษกรัฐบาลและข้าราชการยังเข้าใช้ไม่ได้ เพราะความล่าช้าในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของระบบราชการที่ใช้งบประมาณปี 57 ไม่ได้อยู่ในงบฯ 252 ล้านบาท จึงเจ้าหน้าที่ระบุว่า จะย้ายครุภัณฑ์เข้าตึกในอีก 2 สัปดาห์หน้า ส่วนโรงอาหารห้องพยาบาลสืบบัญชีการ 1 ยังไม่ได้ปรับปรุง

### “ขงยุทธ” เดินหน้ากองทุนออม

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายขงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวกระทรวงการคลังเตรียมขุดโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้สอบถาม ม.ร.ว.ปรีดียากร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และนายสมหมาย ภาษี ม.ว.คลัง ยังยืนยันเดินหน้าโครงการไม่ได้ขุดตามที่เป็ข่าว แต่ต้องปรับให้ผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าการประกันสังคมที่เปิดให้ผู้ประกันตนตามมตรา 40 สมัครจึงเป็นการส่งเสริมการออม โดยผู้สมัครต้องเลือกเข้ากองทุนใดกองทุนหนึ่งเท่านั้น

### ภาคิยาสูบวอล์กเอาต์ประท้วง สธ.

อีกเรื่อง นางวราภรณ์ นมะจรัส ผอ.สมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่า จากการหารือร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับตัวแทนภาคิยาสูบ อาทิ สมาคมผู้เพาะปลูกผู้สูบผู้ค้าใบยาสูบภาคเหนือ สมาคมการค้ายาสูบไทย สมาคมผู้ประกอบการค้ายาสูบไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหคิยาสูบ ก่อนที่ประชุม ครม. จะพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ วันที่ 18 มี.ค. ซึ่งภาคิยาสูบขอให้กระทรวงสาธารณสุขเพิกถอน

ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ออกจากที่ประชุม ครม. ทันที เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ มีโอกาสเสนอความคิดเห็นที่ไม่ใช่แค่การคัดค้านและเอาดำเนินการ แต่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่ยอมถอนร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ภาคิยาสูบเห็นว่า ไร่ประ โชน์ที่จะประชุมต่อ จึงพร้อมใจเดินออกจากที่ประชุมทันที

### ☆ มีต่อหน้า 15

### ให้ ‘ศาลรธน.’ ฐ่ต่อจากหน้า 11 เซ็นตั้ง “บักป้อม” ขันนอดจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 มี.ค. เพื่อติดตามการทำงานนโยบายที่ได้ออกเป็นคำสั่ง คสช. และออกเป็นมติ ครม. ที่ยังมีความล่าช้า มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมาชิก คสช. เป็นรองประธาน และมีกรรมการ ได้แก่ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผบ.สส. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. พล.อ.อ.ศรีทศ สานแจ้ง ผบ.หอ. พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน โดย พล.อ.ประยุทธ์จะประชุมนัดแรกในสัปดาห์นี้ และจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยติดตามงานขึ้นอีกชุดหนึ่ง

### พระราชทานของขวัญปีใหม่ให้นายกฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้มอบหมายให้ผู้แทนพระองค์นำของขวัญพระราชทานมอบให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

### โปรดเกล้าฯ ตั้งนายทหารพิเศษ

วันเดียวกัน เวลา 11.30 น. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร 2 นาย ดังนี้ 1. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เป็น พล.ร.อ. และ พล.อ.อ.





## 13 มกราคม 2558 หน้า 1, 11, 15 (6)

และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียน นายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกรมนักเรียนนายเรือ อากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 2.พล.อ. วรพงษ์ สว่างนตร เป็น พล.ร.อ.และ พล.อ.อ. และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 57 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธ.ค. 57 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

### “บิกตู” นิตถกนักธุรกิจฟังข้อมูล

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่บ้านรับรองเกษะ โกมลถนบนเศรษฐศิริ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และหัวหน้า กสช. พร้อมด้วย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนากรม และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ร่วมหารือกับตัวแทนองค์กรภาคเอกชน 25 ราย อาทิ ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อรับฟังข้อมูลและปัญหาด้านเศรษฐกิจที่แท้จริงจากภาคเอกชน โดยนายอัสระ ว่องกุลสกุล ประธานหอการค้า

แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบแจกันดอกไม้ถวายพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่แก่ พล.อ.ประยุทธ์ ภายหลังการประชุมนายเกษมอบหมายให้ภาคเอกชน ร่วมกันแถลงผลการหารือ

### ภาคเอกชนไม่แสร้งกฏอัยการศึก

โดยนายอัสระกล่าวว่า ขอให้รัฐบาลอย่ากังวลที่เศรษฐกิจจะล่อตัว เพราะเอกชนพร้อมจับเคลื่อนร่วมกับรัฐบาล ขอให้รัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ เดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ และการจ่ายเงิน ขาวสวนยางที่ยังช้าอยู่ ขณะที่นางศุภลักษณ์ อัมพช รองประธานกรรมการบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า นายกฯสนใจในทุกเรื่องที่เอกชนเสนอ และมุ่งมั่นมากที่จะแก้ปัญหา ส่วนเรื่องกฏอัยการศึกปีนี้ ยอดขายห้างโตขึ้นร้อยละ 25 หมายความว่านักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย ไม่ได้คิดเรื่องกฏอัยการศึก วันนี้เราอยู่ราชประสงค์ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเดินปิดถนน เรานอนหลับฝันดี รู้สึกหน้าตาสดใสขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯฝากให้ภาคธุรกิจช่วยประสานสื่อมวลชน ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลา ที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญ สิ่งทีห่วงมากที่สุด คือการสร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งภาคธุรกิจ มั่นใจหลังจากมีทิศทางที่ชัดเจนว่ามีความสงบ

13 มกราคม 2558 หน้า 24

## ลานกรีฑาทางพาราไทย

ดร.อรสา อ่อนจันทร์ นักวิจัยอาวุโส กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนา “ลู่วิ่งลานกรีฑา” ที่ผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสหพันธ์กรีฑานานาชาติที่กำหนดไว้ ซึ่งวัสดุพื้นดังกล่าวเป็นวัสดุ 2 ชั้นประกบกัน ในส่วนของชั้นล่างเป็นชั้นรองรับน้ำหนักพื้น มีความหนา 10 มิลลิเมตร ทีมวิจัยสามารถทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ได้ 100% โดยใช้โพลียูรีเทนและยางธรรมชาติ หรือเม็ดยางดำที่เรียกว่า “เม็ดยางครัมป์” ในส่วนชั้นบนใช้ยางธรรมชาติ ทดแทนยางสังเคราะห์ได้ถึง 60%

ผลจากการพัฒนาดังกล่าวสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติซึ่งผลิตในประเทศได้ถึงสนามละ 12 ต้น



13 มกราคม 2558 หน้า 7



ทุกซ์ชาวยาง - กลุ่มสมาชิชาเกษตรกรชาวสวนยางฯ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. เรียกร้องให้ใช้อำนาจตาม มาตรา 44 แห่งรธน. ชั่วคราว ถอนรายชื่อไม้ยางพารา ออกจากบัญชีห้าฝ พ.ร.บ. สวนป่า ปี 2535 ฉบับแก้ไขโดยด่วน เพราะเป็นปัญหาต่อการโค่นยางเพื่อปลูกใหม่ ที่ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก่อน โดยมีตัวแทนมารับหนังสือ ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล (ก.พ.) เมื่อวานนี้ (12 ม.ค.)





13 มกราคม 2558 หน้า 12

# ‘สมัชชาสวนยาง’จี‘บิกตุ’

## จัดม.44ถอนพรบ.สวนป่า เมินชูลูกซื้อทั่วประเทศเน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่ศูนย์บริการประชาชน ฟังสำนักงาน ก.พ.ตัวแทนสมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นำโดย นายสุนทร รัชย์รงค์ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ขอให้อำนาจตาม มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 พิจารณายกเลิกพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 ซึ่งจะมี ผลทำให้การแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวในสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ(สนช.) ยุติลงทันที โดยมี นายสาธิต สุธาธรรม นิตกรชำนาญการ ศูนย์บริการประชาชน เป็นตัวแทนรับเรื่อง

โดยนายสุนทรกล่าวว่า พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไข ยังมีข้อผิดพลาดหลายด้าน โดยเฉพาะการบรรจุไม้ยางพารา ในบัญชีท้ายพ.ร.บ. สวนป่า 2535 ฉบับแก้ไข โดยไม่ขอความเห็น

จากเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งหากมีการประกาศ ใช้พ.ร.บ.ดังกล่าว จะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจแสวงหาผลประโยชน์จากชาวสวนยาง ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบที่ชัดเจน และ เป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของชาวสวนยาง จึง ขอให้ยุติการแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวทันที หากมีการ เสนอพ.ร.บ.สวนป่า เข้าพิจารณาใน สนช. เกษตรกร ชาวสวนยางทั่วประเทศจะไปรวมตัวกันที่ศาลากลาง จังหวัดทุกจังหวัด

นายสุนทรยังกล่าวถึงปัญหาราคายางพารา ตกต่ำว่า ขณะนี้ไม่มีชาวสวนยางคนใดพอใจราคา ยางพารา อีกทั้งโครงการชดเชยให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาทนั้น มีข้อบกพร่องหลายจุด โดยทาง สมัชชาเกษตรกรจะพิจารณามาตรการกดดันต่อไป นอกจากนี้ในวันที่ 13 ม.ค. ตัวแทนชาวสวนยาง เดินทางไปยังตลาดกลางยางพารา ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี และจ.นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบว่าเหตุใดราคาน้ำยางพาราในตลาดกลาง กับราคาที่เกษตรกรขายย่อยได้รับจึงไม่เท่ากัน และ ตรงตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้หรือไม่



13 มกราคม 2558 หน้า 13

## กษ.ปลื้มผลตอบรับ เด็กไทยหัวใจเกษตร ปลูกฝังคุณค่าอาชีพ ให้ความรู้แก่เยาวชน

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหกุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดงานวันเด็กภายใต้ชื่อ “เด็กไทยหัวใจเกษตร 12” เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยปีนี้เป็นปีที่ 12 ของการจัดงาน ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดได้นำเตรียมกิจกรรมหลากหลายสาระความรู้ ควบคู่ความสนุกสนานให้เด็ก ๆ ทุกคนมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมองค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านการแสดง การเล่นเกม แข่งขันตอบปัญหา รวมทั้งมีการให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และแจกของขวัญมากมายให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน อาทิ อุปกรณ์กีฬา กระป๋องอมสกิน อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดี โดยมีผู้ปกครองพาลูกหลานมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม

“กระทรวงเกษตรฯ หวังให้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานได้รับความสุข ความรู้ ความสนุกสนาน และความบันเทิง อย่างเต็มที่ตรงตามความมุ่งหวังของทุกหน่วยงาน และขอให้นำคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2558 ที่ว่า ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคตของนายกรัฐมนตรืไปเป็นข้อปฏิบัติประจำตัว เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของตนเองต่อไป และขอให้ผู้ปกครองให้การเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และกล่อมเกลาจิตใจลูก ๆ หลาน ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชนของไทย ยุคใหม่จะมีทั้งความรู้และคุณธรรม ความเฉลียวฉลาด พร้อมทั้งจะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของสังคม นำความเจริญมั่นคงมาสู่ประเทศไทยในภายหน้าต่อไป” นายอภิชาติ กล่าว